



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**นายกฯ สะกิดผู้นำฯ
ผ่อนคลายล็อก-รวมเข้มแดง**

**ทนอเคื่อนผู้วัยหนักเพิ่ม
พระสงฆ์สวมหมวกใส่โควิด
'ชลรัศมี' ควบเจดีย์เชื่อ!**

นายกฯเชื่อมั่นโควิด-19 ได้ในไม่ช้า ด้วยการระดม
สรรพกำลังทุกหน่วยงานเข้าตรวจเชิงรุกให้มากที่สุด
ในพื้นที่เป้าหมาย เชื่อยอดติดเชื้อจะค่อยๆลดลง พร้อม
ดันเรื่องฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ★ มีก่อนหน้า 10



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

นายกฯ

☆ ต่อจากหน้า 1

“หมอบประสิทธิ์” นำทีมहारยยุทธศาสตร์ฉีดวัคซีน ย้ำจะหยุดการระบาดของไวรัสหนักขยับได้ด้วยวัคซีน เท่านั้น ซึ่งการระบาดรอบนี้คิดเชื่อฟังจากเดิม 15 เท่า คาดตายอีก 80-100 คน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย ยอดติดเชื้อ 70% อยู่ในเมืองกรุง ต่างจังหวัดแค่ 30% ยันโรงพยาบาลบุรฉัตรไม่ใช้โรงพยาบาลสนาม แต่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ พร้อมรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว คลบ.พนายภมอมอบประกันโควิด-19 คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รวม 2.7 แสนราย วงเงินเอาประกันกว่า 2.75 แสนล้านบาท “ชลรัศมี” ผู้ประกาศข่าวคนดังติดโควิด พระสงฆ์ทั่วประเทศสมณศักดิ์โรกภัยสร้างขวัญกำลังใจประชาชน

สถานการณ์โควิดในไทยยังถือว่าอยู่ในช่วงพัก ยอดผู้ติดเชื้อยังไม่เบาบางโดยยังคงอยู่ในระดับหลักพัน ขณะที่ผู้เสียชีวิตในวันที่ 11 พ.ค. สูงสุดถึง 81 ราย

★ ติดเชื้อใหม่ 1,919 ราย ตาย 31

วันที่ 11 พ.ค. เวลา 12.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิดประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,919 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,902 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,818 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 584 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 86,924 ราย หายป่วยสะสม 57,037 ราย เฉพาะวันนี้หายป่วย 1,829 ราย อยู่ระหว่างรักษา 29,435 ราย อาการหนัก 1,207 ราย ใต้ที่ช่วยหายใจ 390 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 31 ราย เป็นชาย 15 ราย หญิง 16 ราย อยู่ระหว่างอายุ 34-94 ปี มีชาวต่างชาติสองราย คือยูเครนและฝรั่งเศส สาเหตุการติดเชื้อมาจากปัจจัยเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวถึง 17 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ 452 ราย ถ้าดูยอดผู้เสียชีวิต ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 10 พ.ค. พบผู้เสียชีวิต 327 คน มีโรคประจำตัวสูงถึง 86% โดย 2 อันดับแรกคือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมา โรคเบาหวาน ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม.

★ ประมื่อ 17 จว.ไร้ผู้ติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากข้อมูลการติดเชื้อ ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง อ่างทอง อยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ตัวเลขจึงจะลดลง การระบาดรอบนี้เราพบในเดือนเมษายนกินเวลามาเดือนกว่า ขออย่าให้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การลักลอบเล่นการพนันเข้ามาอีก ตอนนี้เราปิดสถานบันเทิงยอคก่าลั้งจะลงแล้ว ขออย่าให้มีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนเข้ามา ถ้าจากแผนที่ประเทศไทยวันนี้จะพบว่ามาถึง 17 จังหวัดที่ไม่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบด้วย ชัยนาท แพร่ อุตรดิตถ์ นนทบุรี อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน บึงกาฬหนองบัวลำภู อุทัยธานี สตูล พัทลุง ลำพูน ศรีสะเกษ นครพนม ตรัง สตูล นครเลย ที่ประชุม ศบค.มีความชื่นชมและให้กำลังใจทั้งผู้บริหารและประชาชนในจังหวัดว่าทำหน้าที่ได้ดี ทำให้โรกหายโดยเร็ว ทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงจุกตัวอยู่ใน กทม. ส่วนนี้จะมีการทำการค้นหาเชิงรุกอย่างเต็มที่ต่อไป

★ เล็งขยาย โควดเข้ามายังฉีดวัคซีน

เมื่อถามว่า รัฐบาลได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อครบ 14 วันในการประกาศมาตรการรอบนี้

ได้พบกับนายกสมาคมประกันภัย ได้ทำกรรรมรรมประกันภัยให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จำนวน 270,000 ราย วงเงินความคุ้มครองมากกว่า 270,000 ล้านบาทกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต รายละเอียด ด้านบาทแล้วแต่กรณี

★ จว.ใดสถานการณ์ดีเร่งผ่อนคลาย

นายกฯกล่าวอีกว่า ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการปิดสถานที่ต่างๆ ได้สั่งให้ ผวจ.ทุกจังหวัดติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดให้ได้ ปิดกั้นการลักลอบเข้าประเทศอย่างสูงสุด ประเมินสถานการณ์วันต่อวัน หากจังหวัดใด โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ที่ปิดสถานที่และชะงักกักต่างๆ มีสถานการณ์ที่ควบคุมได้ดีขึ้นแล้ว ให้พิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไข เพื่อให้ประชาชนกลับไปสู่การทำมาค้าขาย การเดินทางท่องเที่ยวได้เช่นเดิมตนจะพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาสมดุล ทั้งทางสุขภาพและเศรษฐกิจที่ต้องเดินควบคู่กันไปด้วย

★ ดันฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ

นายกฯกล่าวว่า ส่วนวัคซีนเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ทำให้เดินหน้าต่อ ขออย่ารัฐสามารถจัดหาวัคซีนให้ประชากรในประเทศได้ทุกคนแน่นอนและสำรองใช้เพื่อความปลอดภัยของคนไทย ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นศูนย์กลางผลิตวัคซีนของบริษัทยาสยามไบโอไซเอนซ์จะสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อสู้กับไวรัสโควิด เพื่อสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันให้กับประเทศในอาเซียนอีกด้วย ส่วนการประชุม ครม. ได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ต้องดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งจัดหากระจายการฉีดเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ไทย ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาเข้ารับการฉีดให้มากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างยืนยันว่าวัคซีนโควิดทุกชนิดป้องกันการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ และป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบ 100% โอกาสเกิดผลข้างเคียงมีน้อยมาก หากเปรียบเทียบกับโอกาสติดโควิด เสียชีวิตจากโควิดนั้น มีสูงกว่าการฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงหลายพันเท่า ฉีดดีกว่าไม่ฉีด

★ คลบ.พนายภมอมอบกรมธรรม์

วันเดียวกัน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คลบ.) เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.ที่ ทำเนียบชมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 270,000 ราย วงเงินคุ้มครอง 275,410 ล้านบาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีกรมธรรม์คุ้มครองการเสียชีวิต วงเงินความคุ้มครอง

1 ล้านบาท 2.กรมธรรม์คุ้มครองภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท 3.กรมธรรม์คุ้มครองผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 10,000 บาท



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

★ คิดเชื้อ 70% อยู่ กทม. 30% ตจว.
อีกด้านเวลา 18.30 น. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโรงพยาบาลบุษราคัมที่จะรองรับผู้ป่วยกลุ่มสี่เหลืองขนาดใหญ่ในสถานการณ์แพร่ระบาดและแผนควบคุม โควิด-19 ว่า จากตัวเลขภาพรวมซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อกว่า 70% อยู่ที่ กทม. และปริมณฑล จังหวัดอื่นๆ 30% ส่วนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สี่เขียว ไม่มีอาการ สี่เหลือง มีอาการปานกลาง คือ มีไข้ ไอ หอบ แต่ยังไม่ถึงระดับสีแดง ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาการหนัก จึงต้องมีการจัดการหาเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสี่เหลืองที่อาจจะพัฒนาไปถึงสีแดง

★ ไม่ใช่ รพ.สนาม-มาตรฐานเท่า รพ.
นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า โรงพยาบาลบุษราคัม จะมีการกันพื้นที่เป็นห้อง มีอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เครื่องมือตรวจแล็บ เครื่องออกซิเจน เครื่องฟอกออกซิเจน ห้องความดันลบ ล้วนถูกวางไว้ มีพื้นที่สำหรับทำการพักฟื้นหย่อนใจ เป็นต้น รองรับได้ 1,092 เตียง นายกฤษณะ จิตต์พิบูลย์ ประธานเปิด รพ.บุษราคัมช่วงเช้าวันที่ 15 พ.ค. แล้วเปิดให้บริการทันทีในช่วงบ่าย ที่มีสื่อเป็นสถานที่แรกรับคนไข้ผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับศูนย์พักฟื้นนิมิตร์ที่เป็นศูนย์เบ็ดเสร็จ ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสนาม แต่เทียบเท่ามาตรฐานโรงพยาบาล มีการระดมบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดอื่นๆ มาช่วย ถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นสามารถขยายพื้นที่ต่อไปอีก 2 ฮอลล์ รองรับได้ประมาณ 5 พันเตียง ผู้ติดเชื้อติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1668, 1669 และ 1930

★ ทหารอู่ยุทธศาสตร์ฉีดวัคซีน
วันเดียวกัน ที่โรงแรมสุโกศล ศ.นพ.ประสิทธิ์

การเสียชีวิตจะกระโดดมากขึ้น นอกจากปัจจัยเรื่องสายพันธุ์แล้ว การมีคนไข้เยอะ คนไปสถานี่เสี่ยงแล้วการคัดกรอง โดยเฉพาะหนุ่มสาว ยิ่งตอนนี้พบความชัดเจนว่าความอ้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเสียชีวิตด้วยการระบาดที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย 80% มีอาการมาก 20% ในจำนวนนี้ 5% ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ล่าสุดตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลง คนที่ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย 70% อาการหนักเพิ่มเป็น 25-30% โดย 5% คือหนักมาก แปลว่าเมื่อมีผู้ป่วย 100 คนจะมีคนอาการหนัก 30 คน ถ้ามีผู้ป่วยพันคน จะมีอาการหนัก 300 คน ถ้ามีหลักหมื่นคนจะมีคนอาการหนักกว่า 3 พันคน

★ ต้องหยุดการระบาดด้วยวัคซีน
ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวถึงเชื้อกลายพันธุ์ว่าตอนนี้เผ่าระวังจับตาดูอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากธรรมชาติไวรัสจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ในประเทศที่มีการระบาดมากๆ หลักหมื่นรายเป็นวงกว้างและเป็นเวลานาน มีโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ยิ่งมีคนติดเชื้อมากยิ่งทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่อยากให้เห็นสายพันธุ์ไทย ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น เราต้องช่วยกันจุดไฟให้ตัวเลขมากขึ้น ไม่ใช่มีการระบาดนานด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน ทั้งนี้ การกลายพันธุ์ก็เกิดขึ้นได้เมื่อกลายพันธุ์แล้วมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้เร็ว เชื้อแข็งแรงมากขึ้น ป้องกันตัวเองได้สิมากขึ้น ไวรัสจะแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป เมื่อกลายพันธุ์แล้วจะดีขึ้น แต่จบเร็ว เพราะอยู่ในอากาศไม่ได้ แบ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องอาศัยการเข้าถึงตัวคนเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนแล้วทำให้เสียชีวิตได้มากขึ้น

★ พ่อค้าพลอยไม่ใช่สายพันธุ์อินเดีย
ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวต่อว่า สำหรับการระบาดกลุ่มก่อนพ่อค้าพลอยที่จันทบุรี มีการตรวจสอบยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่สายพันธุ์อินเดีย สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องมีมาตรการจัดการที่รวดเร็ว สิ่งที่เรากังวลและการพูดคุยกันตลอด คือการเข้ามาของเชื้อกลายพันธุ์ตามแนวชายแดน เพราะช่วงเวลาที่เพียง 4 เดือน มีรายงานว่าคนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายมากถึง 15,000 คน จึงต้องเข้มงวดตามแนวชายแดนไทยที่ติดกับเมียนมาเลเซีย กับพม่า เส้นทางที่เชื้อไวรัสจากอินเดียจะเข้ามาในไทยได้ จะผ่านป่ากีดกันผ่านพม่าใช้เวลาไม่นานหรือประมาณ 1 สัปดาห์ก็ถึงไทยได้ ฉะนั้นตามแนวชายแดนต้องเผ่าระวังเข้มข้น

★ คิดเชื้อพุ่ง 15 เท่าอ้อยตายอีกเพียบ
ขณะที่ ศ.นพ.ปิยะมิตรกล่าวว่าการระบาดรอบนี้ติดเชื้อเพิ่ม 15 เท่า มีคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั่วประเทศกว่า 400 คน จากสถิติการเสียชีวิตในกลุ่มที่ใส่ท่อพบถึง 1 ใน 4 คน ดังนั้น คาดว่าเรากำหนดคดีคดีต้องเป็นวันที่ 7 มิ.ย. พร้อมกับคิดได้โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ได้ให้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดกระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณา วันที่ 18 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนของจุฬาฯ ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ที่บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากร อาจารย์ ครู นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่วนมีการอ้างองค์การเภสัชกรรมหักค่าหัวคิววัคซีนทางเลือก 10% นั้น ไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ยังอนุทินยังเดินทางไปตรวจความพร้อมของ รพ.บุษราคัม ที่เมืองทองธานีด้วย

★ “สังฆราช” นำสวดมนต์ปิดป่าโรค
ช่วงเย็นวันเดียวกัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บท “รัตนสูตร” เพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดปิดป่าโรคภัย อุบัติภัยอันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ โดยมีวัดต่างๆทั่วประเทศ อาทิ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง และวัดไทยในต่างประเทศร่วมทำพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

★ ผู้ประกาศข่าว “ชลธิศ” ติดโควิด
ป่วยวันเดียวกัน พ.ท.หญิงชลธิศ งามพิสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่าติดจากมารดาที่เป็นผู้ป่วยฟอกไตที่โรงพยาบาลและแพทย์แจ้งว่ามารดาน่าจะได้รับเชื้อมาจากในห้องฟอกไต โดยในเฟซบุ๊ก พ.ท.หญิงชลธิศมีเปิดเผยแพร่ไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. และวันที่ 6 พ.ค. หลังทราบผลคุณแม่ติดเชื้อโควิด-19 ได้เริ่มกักตัว วันที่ 7 พ.ค. ไปอ่านข่าวและไปตรวจหาเชื้อทราบผลเป็นลบในคืนวันเดียวกัน วันที่ 8 พ.ค. ก็กักตัวอยู่คนเดียวและเริ่มมีอาการเจ็บคอแต่ไม่มาก วันที่ 9 พ.ค. อาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นจึงไปตรวจซ้ำในช่วงเช้าทราบผลตอนเย็นว่าผลเป็นบวก วันที่ 10 พ.ค. เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. และตรวจหาเชื้อซ้ำผลเป็นลบแต่วันที่ 11 พ.ค. ได้รับการยืนยันอีกครั้งว่าผลตรวจที่ซ้ำเป็นบวก ทั้งนี้ เจ้าตัวมีอาการปวดอึกเสบนเล็กน้อย ได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์เรียบร้อยแล้ว



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

★ เร่งทำความเข้าใจเรื่องฉีดวัคซีน

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ. เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังนายอำเภอ ๑๒ อำเภอ ถึงสถานการณ์ที่โดยรวมถือว่าดีขึ้นในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะลดลง ขณะนี้ได้สั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่ ม.๘ บ้านวัง อ.โนนไทย เพิ่ม ๑ หมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยในหมู่บ้านเดียว ๕ ราย จากคลัสเตอร์ โรงงานผลิตของผ่าก กุนเชียง หมูหยอง เจ้าสัว มี ผู้เสียชีวิต ๗๔ ราย และน่าจะเพิ่มขึ้นกว่านี้โดยได้ สั่งปิด ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๔ พ.ค.และที่ประชุมยังมีมติ ปิด ๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.โนนสูง ที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ เด็กๆกลุ่มหนึ่งทำขณะนี้ควบคุมได้แล้ว ทั้งยังได้เร่งรัด ให้แต่ละอำเภอทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการ ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง อายุ ๑๐ ปี และกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัว ๗ โรค ซึ่งยอดล่าสุดที่มีผู้ลง ทะเบียน ๑๑,๒๔๐ ราย จากทั้ง ๒ กลุ่ม

★ สุราษฎร์ฯหนักพบติดเชื้อ ๕๓ ราย

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อใหม่ ๕๓ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เป็นชายอายุ ๘๑ ปี ชาว อ.ดอนสัก มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ไ้มน ในเลือดสูง มะเร็งต่อมลูกหมาก นายวิชาญชัย จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปตรวจความพร้อมที่รพ.สนาม แห่งที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อ.เวียงสระ ขนาด ๑๔๐ เตียง มีผู้รักษาแล้ว ๒๐ เตียงและยังเดินทางไปดูสถานที่กักตัวที่วัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก ๑๑ รายในพื้นที่

★ ปิดหมู่บ้านเพิ่มหวั่นคลัสเตอร์ขนมจีน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด มีมติปิดหมู่บ้านเพิ่ม ๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ ต.ควนกลาง อ.พิปูน ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๖ พ.ค. หลังพบแม่ค้าขายขนมจีนในหมู่บ้านคีตโคกวิเศษ และหวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แห่งใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรค กักตัว ตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ขณะที่ในวันที่ ๑๑ พ.ค. มีผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่ม ๑๗ คน ติดจากผู้ป่วยยืนยันเดิม

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อใหม่ ๕๓ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เป็นชายอายุ ๘๑ ปี ชาว อ.ดอนสัก มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ไ้มน ในเลือดสูง มะเร็งต่อมลูกหมาก นายวิชาญชัย จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปตรวจความพร้อมที่รพ.สนาม แห่งที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อ.เวียงสระ ขนาด ๑๔๐ เตียง มีผู้รักษาแล้ว ๒๐ เตียงและยังเดินทางไปดูสถานที่กักตัวที่วัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก ๑๑ รายในพื้นที่

★ ปิดหมู่บ้านเพิ่มหวั่นคลัสเตอร์ขนมจีน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด มีมติปิดหมู่บ้านเพิ่ม ๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ ต.ควนกลาง อ.พิปูน ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๖ พ.ค. หลังพบแม่ค้าขายขนมจีนในหมู่บ้านคีตโคกวิเศษ และหวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แห่งใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรค กักตัว ตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ขณะที่ในวันที่ ๑๑ พ.ค. มีผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่ม ๑๗ คน ติดจากผู้ป่วยยืนยันเดิม

★ สระแก้วป่วยใหม่ ๑๒ ราย

ที่ จ.สระแก้ว นพ.ประกาศผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๑ พ.ค. มีผู้ติดเชื้อใหม่ ๑๒ ราย เป็นชาย ๕ ราย หญิง ๗ ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด ๑ ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ ๑ ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด ๑ ราย มี ๔ ราย ติดจากการสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันที่ไปร่วมดื่มสุราในงานศพกับผู้ติดเชื้อคนหนึ่งซึ่งงานวันเกิดในพื้นที่ย่านหน้านี้ โดยดื่มเหล้าขาวแก้วเดียวกัน และผู้ติดเชื้อรายหนึ่งนำเชื้อไปแพร่ในครอบครัว ทำให้ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ ๘ เดือน ลูกสาว ๖ ขวบ ติดเชื้อ อีกรายนำเชื้อไปแพร่ให้มารดาอายุ ๘๑ ปี และภรรยา ทำให้ในคลัสเตอร์วันเกิดและงานศพ ตำบลหนองหัวมีผู้ติดเชื้อ ๑ ราย นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อในครอบครัวที่ อ.อรัญประเทศ เป็นชาย ๒๕ ปี สามีมของเพื่อนร่วมงานร้านขายโทรศัพท์แห่งหนึ่ง

☆ มีต่อหน้า ๑๑



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๑ (ต่อจากหน้า ๑๐)

นายกฯ ☆ ต่อจากหน้า 10

★ ปิดบ้านอีต้องเจออีก 6 ราย
นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า ปลัดอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนบ้านอีต้อง หมู่ 1 ต.ปี่ลือก อ.ทองผาภูมิ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอทองผาภูมิ รวม 24 ราย จนจังหวัดมีคำสั่งประกาศปิดหมู่บ้านห้ามคนนอกเข้าตั้งแต่วันที่ 10-28 พ.ค. โดยตั้งด่านป้องกันที่ถนนหน้าป้อมตำรวจเชิงเขา สก.ปี่ลือกตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมาวันที่ 11 พ.ค. พบผู้ติดเชื้ออีก 6 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 3 ราย เป็นชาวบ้านอีต้องทั้งหมด

★ นนทบุรีป่วยเทียบ 261 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการโควิดจ.นนทบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 261 ราย เป็นหญิง 183 ราย ชาย 128 ราย สาเหตุส่วนใหญ่จากตลาดสดและภายในครอบครัว ในจำนวนนี้เป็นชาวมียนมา 121 ราย ลาว 15 ราย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี สั่งเปิดโรงพยาบาลสนาม ที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยเป็นแห่งที่ 3 รองรับผู้ป่วย 1,400 เตียง ขณะที่ สก.บางกรวย พบตำรวจติดโควิดมีทั้ง รอง ผกก.ป. รอง ผกก.สส. ตำรวจชั้นประทวน 4 นาย รวมทั้งหมด 6 นาย ภรรยาตำรวจอีก 2 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอีกด้านศาลแขวงนนทบุรี ศาลสั่งปรับ น.ส.มัลลิกา ปิงธิกุล อายุ 32 ปี ที่ขี่จักรยานไปซื้อของที่ตลาดกับลูกชายและลูกสาว โดยไม่สวมแมสก์ ถูกแม่ค้าที่ตลาดตักเตือนจนเกิดโต้เถียงกันและมีผู้ถ่ายคลิปนำลงในโซเชียล ศาลสั่งปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

★ กทม.รับจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายออกเป็นวงกว้างสำนักงานการแพทย์ของ กทม. เปิดรับสมัครจิตอาสา ดังนี้ 1.จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล 2.จิตอาสาด้านให้คำปรึกษา แนะนำผ่านสายด่วน 1669 3.จิตอาสาด้านบริการอาหาร 4.จิตอาสาด้านรับบริจาค 5.จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ และ 6.จิตอาสาด้านบริการทั่วไป ผู้สนใจสมัครติดต่อสอบถามได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. และสำนักงานการแพทย์ กทม.

★ ผบช.น.แจงไม่ได้ติด โควิดจากบ่อน
ด้าน พล.ต.ท.ภักดิ์พงศ์ พงษ์เกตุรา ผบช.น.ชี้แจงกรณี น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. เขต พญาไท-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้างว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาดจากบ่อนการพนันในพื้นที่ ว่า ข้อเท็จจริงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้มาจากบ่อนการพนัน แต่ติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยง

★ WHO ยกระดับ โควิดอินเดีย
วันเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกสถานะให้ไวรัสโควิด-19 ตัวกลายพันธุ์ในอินเดีย รหัส B.1.617 เป็นไวรัสกลายพันธุ์ "ที่น่าวิตกกังวลในระดับโลก" ถือว่าจัดอยู่ในระดับเดียวกับตัวกลายพันธุ์จากอังกฤษ B.1.1.7 แอฟริกาใต้ B.1.351 และบราซิล P.1 เนื่องจากเข้าข่ายหนึ่งในสามคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1.แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าปกติ 2.มีอาการอันตรายกว่าเดิม 3.ต้านทานวิธีการรักษาหรือวัคซีนที่มีอยู่ กระนั้นองค์การอนามัยโลกและบริษัทเวชภัณฑ์ไบออนเทค เยอรมนี ชี้แจงว่า วัคซีนที่มีอยู่ยังใช้ได้ผลดี ยังไม่จำเป็นต้องปรับสูตร

★ อเมริกาอนุมัติฉีดไฟเซอร์เด็ก 12-15
ด้านยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวที่อินเดียลดระดับมาอยู่ที่ 329,942 คน จากที่เคยทะลุ 4 แสนคน ส่วนองค์การอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ (FDA) อนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กอายุ 12-15 ปี หลังสัปดาห์ก่อนหน้าแคนาดากลายเป็นประเทศแรกของโลก ที่อนุมัติการใช้ไฟเซอร์กับเด็กในช่วงอายุดังกล่าว ทางด้านสถานการณ์โควิดโลกพบว่าในวันที่ 11 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อสะสม 159,596,606 เสียชีวิต 3,317,492 ราย



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้าที่ ๑)

สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1

ข่าวเสียวล่าสุดคือ การตรวจพบเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นรายแรกของประเทศไทย!!

แกได้ยื่นข้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย...ก็เสียทันที

เพราะ โควิดตระกูลนี้ มันดุร้ายกว่าแพร่กระจายง่ายกว่าและลงปอดเร็วกว่าโควิดสายพันธุ์อังกฤษเท่าตัว

ไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้ชาวอินเดียล้มตายเป็นใบไม้ร่วงไปแล้วกว่า 2.4 แสนราย

โดยสคบ.ระบุว่าได้ตรวจพบเชื้อ

โควิดสายพันธุ์อินเดียติดมากับผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 42 ปีที่เดินทางกลับจากปากีสถานพร้อมบุตรชาย 3 คนเป็นผู้ป่วย 2 รายแรกของประเทศไทย

ขณะนี้ผู้ป่วยยังถูกกักตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อ โควิดสายพันธุ์อินเดียหลุดออกมาแพร่กระจายในบ้านเรา

เพราะลำพังปล้ำไฟโควิดสายพันธุ์อังกฤษตระกูลเดียวกับที่ดัดขึ้นคือจีนปล่อยให้โควิดพันธุ์อินเดียเป็นแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาอาละวาดเพิ่มอีกตระกูล

หมอพยาบาลด่านหน้าคงหมดแรงข้าวต้มไปตามๆกัน

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าการพบโควิดเชื้อสายอินเดียรายแรกของเมืองไทยอาจเป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยที่ยังไม่ยอมลงทะเลเบียนฉีดวัคซีนเกิดเปลี่ยนใจยอมรับวัคซีนต้านโควิดเพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำ

เพราะแม้วัคซีนไม่สามารถป้องกันโควิดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันให้หนักกลายเป็นเบา

คนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ตายเพราะโควิดอย่างแน่นอน!!

นี่คือเหตุผลสำคัญที่คนไทย



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้าที่ ๑)

ทุกคนควรฉีดวัคซีน	สาธารณะที่คนไทยทุกคนควรต้องได้	โดสละ 17 เหรียญยูเอส
“แม่อุกจันทร” ชีวารัฐบาลลุงตู่	รับรู้โดยทั่วกัน	วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
ขอความร่วมมือประชาชนฉีดวัคซีน	“แม่อุกจันทร” เพิ่งได้ข้อมูลราคา	สินและ วัคซีนสปุตนิก วี ราคาเท่ากัน
ด้านโควิดให้ครบ 50 ล้านคนก่อนสิ้นปี	วัคซีนต้านโควิดทั่วโลกจากคุณหมอ	โดสละ 10 เหรียญยูเอส
แต่ไม่ยอมเปิดเผยราคาวัคซีน	เฉลิม หาญพาณิชย์ นายศรสมาคมรพ.	วัคซีนแอสตราเซนเนกา ราคา
ที่รัฐบาลจัดหาฉีดฟรีให้ประชาชน	เอกชนสรุปจากแพงไปหาถูกได้ดังนี้คือ...	สบายกระเป๋าที่สุด โดสละ 5 เหรียญ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.	วัคซีนซิโนฟาร์ม ราคาแพงสุด	ยูเอส คิดเป็นเงินไทย โดสละ 155
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการเจรจาซื้อ	โดสละ 40 เหรียญยูเอส	บาทเท่านั้น
วัคซีน ก็ไม่ยอมเปิดเผยราคาวัคซีน	วัคซีนโมเดอร์นาแพงอันดับ 2	เทียบราคาบวกคุณภาพแล้ว
ให้ชัดเจน	โดสละ 32 เหรียญยูเอส	“วัคซีนแอสตราเซนเนกา” เป็น
ทั้งๆที่เงินที่รัฐบาลซื้อวัคซีน	วัคซีนไฟเซอร์ คุณภาพดี	ตัวเลือกที่เหมาะสมแล้ว
ก็เป็นเงินภาษีประชาชน	ราคาเบา โดสละ 18 เหรียญยูเอส	ส่วนวัคซีนซิโนแวค (โดสละ
และราคาวัคซีนก็เป็นข้อมูล	วัคซีนซิโนแวค ราคาไม่เบา	527 บาท) แพงเวอร์ไปนะ โยมนะ.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)



6 ท้องแค่เดือนเศษ ๆ เท่านั้น ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบท่อน้ำขังวิกฤติทั่วทั้ง 2 ครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัด ขยับข้ามเดือน เม.ย. มาถึงเดือน พ.ค. เข้าไวรัสโควิดฯ สายพันธุ์อังกฤษ (B117) อังกฤษ ชาวไทย แค่ 1-10 พ.ค. ตัวเลขเสียชีวิตรายใหม่พุ่งถึง 218 ราย (ผู้ป่วยสะสม 56,142 ราย หายป่วยสะสม 27,782 ราย)

ต้องย้ำเตือนกันผู้คนลืม การระบาดใหญ่ระลอก 3 ของประเทศไทย จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ ใจกลางกรุงเทพมหานคร เชื้อโควิดฯสายพันธุ์อังกฤษ เริ่มส่งสัญญาณระบาดตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. 64 รู้ทั้งรู้ว่าเชื้อโควิดฯไม่ได้แพร่ระบาดง่าย ๆ หากไม่มีพาหะคือ "คนนำเชื้อ" ไปด้วย ในเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะ "ไม่ล็อกดาวน์" ก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปล่อยให้ประชาชนยังเดินทางกันตามปกติ เชื้อจากเมืองกรุงจึงได้แพร่กระจายไปติดผู้คนทั่วประเทศ และเมื่อจบเทศกาลหยุดยาว ผู้คนหลั่งไหลจากต่างจังหวัดกลับเข้ามาทำงานตามปกติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตั้งแต่กลางเดือน เม.ย.จนข้ามมาเดือน พ.ค. จึงไม่ใช่เรื่องแปลกทำให้ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ และปทุมธานี ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) กลายเป็นพื้นที่สีแดงของโควิดฯ

ตอนนี้กรุงเทพมหานคร กำลังกลายเป็นพื้นที่วิกฤติหนักสุดของประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อันดับ 1 โดยได้เริ่มมาจาก 5 เขต คือ

คลองเตย, ดินแดง, ราชเทวี, จอมทอง และบางแค ยิ่งช่วงอัปเดตที่แล้วยังมาเกิด คลัสเตอร์ชุมชนคลองเตย กลายเป็นเรื่องโกลาหลขึ้นมาอีก จนทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ศบค., กทม. ต่างระดมกำลังช่วยกันแก้ปัญหาเป็นการด่วนทั้งลุยตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วยังเข้าไปเร่งฉีดวัคซีนป้องกันในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

สธ.เร่งสร้าง "รพ.กลุ่มสี่ห้อง"

ที่สำคัญทำให้ทั้ง โรงพยาบาล และ ฮอสปิเทล (Hospital) ที่ผูกกระจายทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงก็เริ่มจะไม่เพียงพอ ล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุข ประสานใช้พื้นที่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดตั้ง โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อไว้รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการ กลุ่มสีเขียว อากาศไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือโรคร่วม เช่น อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ดับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ ฯลฯ จากในโรงพยาบาล รพ.สนาม และจากสายด่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลใน กทม.และปริมณฑล มีเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มสีแดงได้อย่างเต็มที่ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้กลางเดือน พ.ค.



พ.บ.บวรสุกฤษี ชัยระสีมา

ที่คำที่ที่แล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พร้อมทีมแพทย์ลงพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อตรวจพื้นที่และดูการติดตั้งเตียงกระดาษ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีการป้องกันการแพร่เชื้อ การ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

บับเบิลซีล กำจัดขยะติดเชื้อ เบื้องต้นจะรองรับผู้ติดเชื้อประมาณ 1,200 เตียง (สามารถขยายได้ถึง 5,000 เตียง) โดยมีบริการดูแลเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ครบวงจร รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อ มีความพร้อมทั้งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เครื่องช่วยหายใจประมาณ 100 ตัว โดยใช้ทรัพยากรจากเขตสุขภาพที่ 4 และระดมบุคลากร เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หนุนเวียนมาให้การดูแลรักษา และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สก.ปากเกร็ด จะมาช่วยดูแลความปลอดภัยเข้า-ออกพื้นที่ 24 ชั่วโมง

3 สว.สวมสมุทราสารช่วยคนทรุ่

นอกจากจะเร่งจัดตั้ง รพ.บูรพาภิรมย์ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ยังทยอยนำผู้ติดเชื้อจากในกรุงเทพมหานครบางส่วนไปยัง รพ.สนาม ของ จ.สมุทรสาคร ก่อนหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑4 ใน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เคยเป็น พื้นที่สีแดง ของโควิด-19

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชนต่างร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้กันฝ่าไว้รณะระณะ ทั้งรูปแบบการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม แห่ง

3. ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายในกลุ่มก้อนญาติกันเอง หรือคนในครอบครัวเดียวกัน หรือคนที่ร่วมงานกันอาหารร่วมกัน เป็นต้น จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องของการรวมตัวและสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งแจ้งขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเคร่งครัดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคติดต่อ 3 ด้าน คือ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, การรวมตัวผู้สัมผัสสูง และห้ามจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ทุกกรณี 4. การปฏิบัติตามมาตรการยกระดับพื้นที่ควบคุม 3 ระดับของรัฐบาล คือ สีแดงเข้ม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, สีแดง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ สีส้ม เป็นพื้นที่ควบคุม โดยสมุทรสาครอยู่ในพื้นที่สีแดง แต่แนวทางการปฏิบัติไม่ต่างกับมากนัก

แบบดีไม่ผลสมุทราสารมาปรับใช้

ทีมข่าว 1/4 Special Report เคยนำเสนอรายละเอียดการต่อสู้โควิดของชาวสมุทรสาคร ที่ยอมเจ็บไข้เปิดล็อกพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์มันจบ ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนเต็ม ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด

ยุทธการทลายรังปลวก ตรวจสอบเชิงรุกหาเชื้อจากแรงงานต่างด้าวทุกพื้นที่เชิง ควบคู่กับ มาตรการบีบเบ็ดแอนดซีล (Bubble&Seal) ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และพื้นที่แรงงานต่างด้าวที่อาศัยเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่ระบาด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและชาวสมุทรสาคร ต่างก็ร่วมร่วมใจช่วยเหลือกันจนทำให้ควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดเอาไว้ได้เป็นวงจำกัด

นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดชะ

สมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในเรื่องของ การให้ความช่วยเหลือกับทางกรุงเทพมหานครนั้น ได้เตรียมพื้นที่ รพ.สนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโดยจัดเตรียมเตียงไว้ประมาณ 400 เตียง ตามคำสั่งของ สบค. ซึ่งถูกส่งต่อมาจากศูนย์เฝ้าระวัง และสถาบัน บำราศนราสาร เข้ามาดูแลรักษาแล้ว โดยยังคงมีเตียงรองรับเพียงพัน ปัญหาที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าคนไข้นอกพื้นที่ที่มาจากกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มมากขึ้นนั้น ก็มีแนวโน้มที่น่าจะลดลงเพราะกรุงเทพฯได้บริหารจัดการเรื่องเตียงได้มากขึ้นต่างจากช่วง 2-3 สัปดาห์แรกที่ผ่านมา สำหรับ ปัญหาสำคัญที่น่าจะเป็นเรื่องของ คลัสเตอร์ชุมชนคลองเตย ที่ยังคงเดินทางกลับมาจากเชิงรุกต่าง ๆ ทำให้พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม

“ความยากง่ายในการที่จะจัดการเองให้เหมือนกับที่ตลาดกลางกุ้ง อ.เมืองสมุทรสาคร นั้น คงเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรเพราะพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง กับชุมชนคลองเตย มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น 1. พื้นที่ขอบเขตชุมชนคลองเตยไม่ชัดเจน 2. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยการจัดการค่อนข้างที่จะยากกว่าต่างด้าว และ 3. ปัญหาที่มีอยู่อย่างหลากหลายเป็นเรื่องซับซ้อนต่อการใช้วิธีการ บีบเบ็ดแอนดซีลแบบที่ตลาดกลางกุ้งหรือภายในโรงงานอุตสาหกรรม”

เพียงแต่ต้องใช้วิธีการนานปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เท่านั้น โดยใช้หลักการบรรเทาวิยา (ดั้งเดิม) มาผนวกกับวิธีการบีบเบ็ดแอนดซีล อาจจะต้องมีการปรับปรับวิธีที่มีการคิดเชิงสูง ทำการล็อกพื้นที่เป็นจุด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างขึ้น

การต่อสู้โควิดของชาวสมุทรสาคร ที่ยอมเจ็บไข้เปิดล็อกพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์มันจบ ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนเต็ม ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด ยุทธการทลายรังปลวก ตรวจสอบเชิงรุกหาเชื้อจากแรงงานต่างด้าวทุกพื้นที่เชิง ควบคู่กับ มาตรการบีบเบ็ดแอนดซีล (Bubble&Seal) ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และพื้นที่แรงงานต่างด้าวที่อาศัย เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่ระบาด

แรก ๆ ของประเทศที่ประสบผลสำเร็จ โดยมีการจัดตั้ง รพ.สนาม ในชื่อศูนย์ห่วงใยคนสาคร ไร่มาวกถึง 10 แห่ง ไร่ทั้งสนามกีฬา ศาลาวัด พื้นที่หอประชุม อาคารโรงงาน ฯลฯ ปัจจุบันได้สิ้นพื้นที่ไปแล้ว 7 แห่ง คงเหลือไว้ 3 แห่ง คือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 8 วัดนกแฟดคอร์, ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 9 วิหคเฮอร์มิตีคเตมา และศูนย์ห่วงใยคนสาคร 10 ศาลาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ช่วยรองรับผู้ติดเชื้อจากในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มทยอยส่งตัวมาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.

นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร หลังจากหายป่วยโควิดก็กลับมามีปฏิบัติหน้าที่แล้วกล่าวได้ถึงการในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครว่า ขอความร่วมมือ ให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจและมีแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4 ประเด็น คือ 1. เรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครในการรับผู้ติดเชื้อต่างพื้นที่ ที่เข้ามารักษาตัวหรือกักตัวใน รพ.สนามของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ไม่เกี่ยวกับยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร 2. ปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อที่เป็นคนไทยมากกว่าแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากคลัสเตอร์ใหม่ แสดงให้เห็นว่าการควบคุมโรคในแรงงานข้ามชาติของสมุทรสาคร เป็นไปไม่ทิศทางที่ดีขึ้น

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ วอนฉีดวัคซีน...ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และ ศ.นพ. สุธิตพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี และจุฬาฯ ร่วม แฉลงข่าวโควิด-19 เตือนระบอบเพิ่ม 15 เท่า วอนให้ทุกคนฉีดวัคซีนสู้ไวรัส

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

สั่งปูพรมฉีดวัคซีนขึ้นคนกรุง
ไม่ต้องงรอ-ฉีดได้เลย

3แพทย์ใหญ่ยันระบาด15เท่า-ดับอีกนับ100
‘พระสังฆราช’ทรงนำสวดขจัดปัดเป่าโควิด

สธ. สั่งปูพรม วัคซีนป้องกัน “โควิด” คน กทม.-พื้นที่ระบาด ไม่ต้อง
รอเตียง พร้อมแล้วฉีดได้เลย หลังสถานการณ์วิกฤตหนัก คนบ่ 3 สถาบัน
แพทย์ “ศิริราช-จุฬา-รามา” ออกโรงยัน “โควิด” ระลอก 3 ระบาดเพิ่ม
15 เท่า เชื้อกลายพันธุ์ร้าย แพร่ลงปอดเทียบ คนใส่ท่อ

◆ ยานต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

วัคซีน

□ ต่อจากหน้า 1

1 ใน 4 ไม่รอด คาดเสียชีวิตเพิ่มอีกนับ 100 ศพ
วอนฉีดวัคซีนโควิดอาวุธสู้โรค ก่อนเกิดเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ไทย “บิกคิว” ยก “วัคซีน” เป็น “วาระแห่งชาติ” สบค. ผวา “โควิด” คุกคามชีวิตอีก 31 ศพ ติดเชื้อ 1,919 ราย เล็งแบ่งวัคซีนผู้ประกอบการร้านอาหาร-ขยายกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนฉีด ด้าน “ชลธิศ” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกรดัง โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งคิด “โควิด” คาดรับเชื้อจากแม่ที่ฟอกไตใน รพ. เผยปอดอักเสบเล็กน้อย แพทย์ให้ยาพิราเวียรักษาด่วน ขณะที่ “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ รตนสูตร ขจัดปัดเป่าไวรัสระบาด

◆ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1,919 คน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (โควิด-19) หรือ สบค. กล่าวข่าวทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 611,096 ราย สะสม 159,598,006 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 10,586 ราย สะสม 3,317,492 ราย ส่วนประเทศไทยยังอยู่ลำดับที่ 99 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,919 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 1,902 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 17 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 86,924 ราย หายป่วยแล้ว 57,037 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 31 ศพ เสียชีวิตสะสม 452 ศพ ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 29,435 ราย อาการหนัก 1,207 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 390 ราย

◆ สังเวช “โควิด” อีก 31 ศพ

ส่วนรายละเอียดผู้เสียชีวิต 31 ศพเป็นชาย 15 ราย หญิง 16 ราย อายุค่าตัว 34 ปี สูงสุด 94 ปี อยู่ใน กทม. 17 ราย นนทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 2 ราย นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ ลำปาง เชียงใหม่ พิจิตร จังหวัดละ 1 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงยังอยู่ในกลุ่มเดิม คือผู้มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หัวใจหลอดเลือดสมอง ภาวะอ้วน เป็นต้น และจากการวิเคราะห์ผู้เสียชีวิตระหว่าง 1 เม.ย.-10 พ.ค. ถึงองค์ประกอบการเสียชีวิต พบว่าผู้เสียชีวิตที่มีโรคประจำตัว 86% ไม่มีโรคประจำตัว 14% ดังนั้นผู้สูงอายุและเด็กสูงวัย 7 กลุ่มโรคควรจะต้องได้รับวัคซีนก่อนซึ่งการรับวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงชัดเจน และลดอัตราการเสียชีวิตได้ ส่วนคนที่กลับจากต่างประเทศ 17 ราย โดยเป็นผืนดินทางจากอินเดีย 11 ราย ปากีสถาน 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย แอฟริกา 1 ราย และกัมพูชา 3 ราย ทั้งนี้กรณีผู้ติดเชื้อเดินทางจากอินเดีย ทุกคนเป็นคนสัญชาติไทยซึ่งเราไม่ได้ให้หน้ากากเข้ามาแต่อย่างใด

◆ เล็งแบ่งวัคซีนร้านอาหาร

เมื่อถามว่าหากครบการบังคับในมาตรการ 14 วัน ในวันที่ 14 พ.ค. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ สบค. จะผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับร้านอาหาร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเด็นนี้ เลขา สบค. ได้รับนโยบายจากนายฯว่าเห็นถึงความสำคัญ คนประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการ และลูกค้า ซึ่งมีพุดคุยกันกับสมาคมภัตตาคารไทย ได้มีการวิเคราะห์เรื่องมาตรการผ่อนคลายหากสถานการณ์ดีขึ้นรวมทั้งการที่ร้านอาหารมีมาตรการในการดูแลลูกค้า ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการทำมาและให้กระทรวงสาธารณสุขว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้หรือไม่ หากสร้างความมั่นใจได้ก็จะผ่อนคลายโดยเร็ว นอกจากนั้นสมาคมภัตตาคารไทยขอมารววัคซีนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้หรือไม่ เพื่อให้คนซื้อและคนขายสบายใจ ซึ่ง เลขา สบค. เห็นว่าในเมื่อการประกอบการร้านอาหารใกล้ชิดกับสินค้าที่นำไปบริโภควันก็เลยบอกให้ สบค.มท. โดยให้ ผวจ. ไปดูแลแต่ละจังหวัดว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะแบ่งวัคซีนที่ได้รับโควตาไปส่วนหนึ่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย

◆ จับตาเข็มสายพันธุ์อินเดีย

ส่วนการเฝ้าระวังสูงสุดโควิดสายพันธุ์อินเดีย นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เรื่องนี้ ที่ประชุม สบค. และที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับการมอนิเตอร์สายพันธุ์อินเดียว่าจะต้องมีตรวจเป็นระยะ ๆ และกลุ่มที่ต้องสงสัยต้องได้รับการดูแลโดยการตรวจจีโนมโดยมีแล็บของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยดูแลด้านนี้อยู่ส่วนข้าราชการไทยที่อยู่ในสถานทูตอินเดียก็มีสิทธิกลับมาและเมื่อพบวัคซีนเชื้อเราก็ดูแลส่วนจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ต้องรอการตรวจต่อไป ยืนยันว่าทุกมาตรการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ คิดกันล่วงหน้าหลายสัปดาห์เพื่อช่วยปกป้องประชาชนให้ได้มากที่สุดซึ่งยืนยันว่าการเข้ามาแบบปกติเรากันเต็มที่แต่ก็ยังต้องมีช่องทางลึกลับเข้ามาในประเทศ

◆ ขยายเป้าหมายฉีดวัคซีน

ส่วนแผนการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงนั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผอ.สบค. ได้แจ้งในที่ประชุมว่ามาตรการเรื่องการให้ผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนแทนที่จะอยู่ใน 2 กลุ่มจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการวัคซีน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องการขยายกลุ่มเป้าหมาย ลงมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องการรับวัคซีนแต่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสเร็ว ๆ นี้ ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกา การผลิตเป็นไปตามแผนด้วยคุณภาพเป็นไปตามแผน

ด้วยดี ส่วนวันเวลาฉีดวัคซีนจะเร็วหรือช้ากว่าแผน คนไม่สามารถให้ข้อสรุปได้

◆ วอนปช.ฉีดวัคซีนสู้ไวรัส

ที่โรงแรมสุโกศล ส.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อม ส.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี และ ส.นพ.สุภาพิงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้หารือร่วมกันถึงยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนรวมถึงการสื่อสารถึงประชาชนด้วยข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดพร้อมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโรครอบนี้มีผู้ป่วยหนักต้องนอนไอซียูจำนวนมากขึ้นจากการที่เรพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เป็นไปตามหลักการคำนวณ ที่ศิริราชมีเปิดไอซียูเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว แต่ก็เต็มไม่เต็มมือ ถ้าเราไม่ช่วยกันอัตราการเสียชีวิตก็จะกระโดดมากขึ้น โดยเฉพาะขณะนี้มีความชัดเจนว่านอกจากปัจจัยเรื่องสายพันธุ์แล้ว การมีคนไข้เยอะเกินไปสถานที่เตียงแล้วรอคัดคน โดยเฉพาะหนุ่มสาวยังคงตอนนี้เรากันพบความชัดเจนว่าความอ้วนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเสียชีวิตด้วย

◆ ซีไวรัสระบาดเพิ่ม 15 เท่า

ส.นพ.ปิยะมิตร กล่าวว่า การระบาดรอบนี้มีติดเชื้อเพิ่ม 15 เท่า มีคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั่วประเทศกว่า 400 คน ซึ่งจากสถิติการเสียชีวิตในกลุ่มที่ใส่ท่อพบบ่ง 1 ใน 4 คน ดังนั้นคาดว่าเราจะมียกเสียชีวิตอีกประมาณ 80-100 คน ดังนั้นขอให้ประชาชนตระหนักทั้งนี้เฉพาะ รพ.รามาธิบดีจักษุโรคบุรินทร์ มี 140 ราย คนไข้หนัก 32 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 14 ราย นอกจากนี้ยังมีเราเข้าโรงแรมทำเป็นฮอสพิเทล 2 แห่ง มีผู้ป่วยประมาณ 300 คน ที่รพ.จุฬาฯ มีผู้ป่วยประมาณ 1,000 คน รวมทั้งรักษาหายแล้ว ตอนนี้รับผู้ป่วยในรพ.ประมาณ 200 ราย ฮอสพิเทล 300-400 คน รอบนี้เจอผู้ป่วยเชื้อลงปอดมากกว่ารอบที่ผ่านมา ทำให้มีความต้องการไอซียูมากขึ้นแต่หากมีการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น ก็จะทำให้คนติดเชื้อมีอาการรุนแรงน้อยลงโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ควรมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการนำไปติดคนในครอบครัวที่ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ สถานการณ์ตอนนี้เหมือนสงครามที่เราต่อสู้กับข้าศึกที่มองไม่เห็นการฉีดวัคซีนเป็นการคิดอาวุธป้องกันตัวเราเอง ป้องกันคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ประเทศชาติ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

◆ ไม่อยากเห็นสายพันธุ์ไทย
เมื่อถามถึงเชื้อกลายพันธุ์ ส.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวไว้ว่า ตอนนี้นำไวรัสจากตัวอย่างเข้ามา โดยเฉพาะการเฝ้าระวังว่าจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากการติดเชื้อจากคนหนึ่งยังคนหนึ่งนั้นธรรมชาติไวรัสจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งในประเทศไทยระบาดมาก ๆ หลักหมื่นรายต่อวัน เป็นวงกว้าง และเป็นเวลานานที่มีโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้น แล้วยังมีคนคิดเชื้อมากก็ยิ่งทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเราไม่อยากเห็นสายพันธุ์ไทย (variant) ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราต้องช่วยกันจุดไม่ให้ตัวเลขมากขึ้น ไม่ให้ระบาดนานด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งไวรัสจะแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป คือ เมื่อกลายพันธุ์แล้วจะดูขึ้นแต่จบเร็ว เพราะอยู่ในอากาศไม่ได้ แบ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องอาศัยการเข้าถึงตัวคนและเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้มากขึ้น ไวรัสเองก็จะตายเช่นกัน

◆ คลัสเตอร์จีนที่ไม่น่าห่วง
ส.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนพ่อกำลังพลอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี นั้น ตอนนี้มีตรวจสอบและยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่สายพันธุ์อินเดียอย่างที่เรากลัวกัน คลัสเตอร์จีนที่น่าห่วง เนื่องจากมีข้อมูล มีชื่อ มีแหล่งที่อยู่อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องมีมาตรการในการจัดการที่รวดเร็วและสิ่งที่เรากังวลและมีพูดคุยกันอยู่ตลอดคือการเข้ามาของเชื้อกลายพันธุ์ตามแนวชายแดนเพราะเห็นในช่วงเวลาเพียง 4 เดือน มีรายงานคนกลับลงข้ามแดนผิดกฎหมายมากถึง 15,000 คน จึงต้องเข้มงวดตามแนวชายแดนไทยที่ติดกับประเทศเมียนมา ประเทศมาเลเซีย และกัมพูชาด้วยส่วนฝั่งประเทศลาวไม่ต่อน่ากังวลเท่าไหร่นัก เส้นทางที่เชื้อไวรัสจากอินเดียจะสามารถเข้ามาในไทยได้นั้นจะผ่านปากีสถาน ผ่านเมียนมา และใช้เวลาเพียงไม่นาน หรือประมาณ 1 สัปดาห์ก็สามารถเดินทางมาถึงไทยได้ เพราะฉะนั้นตามแนวชายแดนจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

◆ มอบเงินช่วยเหลือแพทย์
ก่อนหน้านั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.ว.ก.กาลโหล เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ไปยังกระทรวงต่าง ๆ ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 รวม 24 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท จากบัญชีบริวารจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับ

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ป่วยสะสมในไทย		
86,924		
รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
1,919	1,902	452
ผู้ป่วยที่รักษา-หายป่วย-เสียชีวิต		
รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิต
29,435	57,037	31
ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก		
ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม	
159,596,606	3,317,492	

บริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบพร้อมรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 274,000 ราย วงเงินความคุ้มครอง 275,410 ล้านบาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

◆ ยกวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ
ภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการฉีดวัคซีนว่า จะเร่งรัดทุกอย่าง ที่ผ่านมาก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2 ล้านโดส ตามวัคซีนที่มีอยู่ โดยในแต่ละวันจะระดมฉีดวัคซีนให้ได้หลายหมื่นโดสส่วนมาตรการการจัดหาวัคซีนฉุกเฉินของรัฐบาล ได้วัคซีนเพิ่มในเดือนนี้อีก 3.5 ล้านโดส ซึ่งต้องค่อย ๆ สร้างความเข้าใจถึงการรับรู้ว่ากับประชาชนเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเจรจาซึ่งอาจจะเป็นการทยอยจัดส่งวัคซีนรวมถึงมีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่จะเพิ่มศักยภาพในการฉีดวัคซีน โดยยืนยันว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนภายในประเทศได้อย่างแน่นอนและจะไม่หยุดในการจัดหาและสำรองใช้ เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน ในการประชุม ครม. วันที่ได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการอย่างครบวงจรทั้งการจัดหาการกระจาย รวมไปถึงการฉีดเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยสิ่งที่ตนกล่าวไปทั้งหมดจะเป็นจริงไม่ได้หากประชาชนในประเทศไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 คนจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถเดินทางต่อไปได้ ตนขอรับรองว่าวัคซีนทุกชนิดที่นำเข้ามายังประเทศไทยได้รับรองคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย

และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และขณะนี้มีกรณีตัวอย่างแพร่หลายทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วหลายสิบล้านคน รวมถึงผู้นำประเทศทั่วโลก ตามที่มีภาพข่าว รวมถึงมียืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

◆ ตรวจสอบฉีดวัคซีนกม.
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการฉีดวัคซีน ที่จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 แห่งสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 12 พ.ค. เวลาประมาณ 14.00 น. ซึ่งเป็นวันแรกที่จะให้บริการ 1,000 คนต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. จากนั้นวันที่ 13 พ.ค. เวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จามจุรีเซ็นเตอร์ ในวันที่ 14 พ.ค. ในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อม รพ.สามเมืองทองธานี หรือ รพ.บุษราคัม ที่อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าวันนี้ (10 พ.ค.) พร้อมระบุว่า จะเปิดให้บริการผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีเขียวภายในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันที่ 14 พ.ค. เวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิด้วยเช่นกัน

◆ "บิดู๋"ชวนปชช.รับวัคซีน
สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 48 วินาที เชิญชวนให้คนไทยไปฉีดวัคซีน โดยในคลิปดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ในช่วงที่เราต้องต่อสู้กับโควิด-19 นี้ ผมขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อวัคซีนมาถึงท่านแล้วร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนกันนะครับ เพื่อตัวท่าน ครอบครัว คนที่ท่านรัก เพื่อสังคมและประเทศไทยของเรา และทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว ประเทศกลับมาเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปนะครับ" พร้อมติดแฮชแท็ก #ฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ ประเทศไทยต้องชนะ

◆ ปฟรมฉีดกม.ไม่รอดิเคย์
ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.ว.ก.กาลโหล เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ไปยังกระทรวงต่าง ๆ ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 รวม 24 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท จากบัญชีบริวารจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ต้องการเตียง พร้อมแล้วเข้ามาฉีดเลย และล่าสุด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จะสนับสนุนพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ มีระบบระบายอากาศดี มีที่จอดรถ และการคมนาคมสะดวกให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ครบทั้ง สส. ก็จะพิจารณาส่วนการฉีดวัคซีนในพื้นที่อื่นที่สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือติดต่อผ่าน อสม. หรือโทรศัพท์ไปที่ รพ. เพื่อจองคิวรับวัคซีนได้ สำหรับกรณีมีผู้กล่าวอ้างว่าองค์การเภสัชกรรมหักค่าหัวคิววัคซีนทางเลือก 10% นั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากกลไกซื้อขายวัคซีนตามปกติจะต้องมีค่าดำเนินการ ตรวจแล็บ ตรวจสอบคุณภาพวัคซีน ค่าจัดส่ง รวมถึงค่าแคว (vat) เป็นเรื่องปกติ

◆ เปิดแผนลุยฉีด 4 รูปแบบ

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรมต.สาธารณสุข ประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน เปิดแผนภายหลังการประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ว่า มีข้อสรุปว่าเราตั้งใจว่าจะมีวัคซีนเข้ามาประมาณ 10 ล้านโดสในเดือน มิ.ย. ดังนั้นจะต้องมีการฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีการฉีดหลายรูปแบบ คือ 1.การฉีดในสถานพยาบาล 2.ฉีดในสถานที่อื่น ๆ เช่น ศูนย์การค้า อิมเนเซียม 3.การฉีดด้วยรถให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ รถเข้าไปในพื้นที่เช่น ตลาด ชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง และ 4.ให้แต่ละองค์กรดำเนินการจัดซื้อเอง เช่น ทหาร ตำรวจ ที่มี รพ. หรือโรงงานที่มี รพ. ประกันสังคมอยู่แล้ว ทั้งนี้การฉีดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดต้องมีเป้าหมายถึงเดือนตุลาคม 30 นาที เช่นเดิม สำหรับพื้นที่ กทม. มีพิจารณาว่าน่าจะใช้เวลาฉีดประมาณ 7.5 ล้านโดส หรือ 7.5 ล้านคน ฉีดครอบคลุมประชากรทุกคนในพื้นที่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวกว่า 2 ล้านคนด้วย

◆ “ชลรัศมี” โพสต์แจ้งป่วย

พ.ท.หญิง ชลรัศมี งามวิจิตร พิธีกรสาวชื่อดังและผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งมักมีกระแสข่าวคราว



ความสัมพันธ์กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ติดเชื้อโควิด-19 จากมารดาที่เป็น

บวก ตอนนี้แพทย์แจ้งว่ามีอาการปวดอวัยวะเล็กน้อยได้รับการรักษาด้วยยาพาราเซตามอลเรียบร้อยแล้ว

◆ เฝ้าติดตามคนไทยยุค

ที่ บก.ปอท. นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย นายกรรกร ปริภนา นทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมทีมทนายความ เข้าพบ ร.ต.อ.นันทพล ทะเลน้อย รองสว.(สอบสวน) กก.๓ บก.ปอท. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ เพ่งคนไทยยุค กล่าวหาใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทย และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกรณีจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่าไปแสวงหาผลประโยชน์ ส่งผลให้ทางพรรคภูมิใจไทยได้รับความเสียหายเบื้องต้นจะดำเนินการเอาผิดทั้งในนามพรรคและในนามส่วนตัวของนายอนุทิน พร้อมนำหลักฐานมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการเอาผิดผู้ที่โพสต์ข้อความในลักษณะอันเป็นเท็จเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งต่อไป

◆ สวดมนต์ปิดป่า “โควิด”

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รัตนสูตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน และขจัดปัดเป่าโรคภัย จากโรคโควิด-19 โดยการจัดพิธีดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในพระอุโบสถเด็ดขาดมีเพียงสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ รวม 18 รูป นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถเท่านั้น หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วสมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเจริญจิตตภาวนา เป็นอันเสร็จพิธี นายอภิรักษ์ แก้วงาม โฆษก พศ. กล่าวว่า การเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) กำหนดให้จัดขึ้นทั่วประเทศ โดยให้วัดดำเนินการ ดังนี้ ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จัดที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหน

จ.เชียงใหม่ หนองคายที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร และหนใต้ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง และให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมเพิกถอนส่วนวิถีไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และหลังจากวันที่ 11 พ.ค. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

◆ กทม.เปิดรับ “จิตอาสา”

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. เปิดเผยว่า กทม. โดยสำนักงานแพทย์ เปิดรับสมัครจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล 2.จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาและแนะนำผ่านสายด่วน 1669 3.จิตอาสาด้านบริการอาหาร 4.จิตอาสาด้านรับบริจาค 5.จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ และ 6.จิตอาสาด้านบริการทั่วไป คุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-19 สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสา

◆ ส่งครู 6 แสนคนฉีดวัคซีน

ดร.สุภัทรา จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ. ได้ขยับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่เป็นโรงเรียนในระบบกว่า 8 ล้านคน ต้องเดินทางมาเรียนและเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ดังนั้น ศธ. ได้เสนอมาตรการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกต่อ สคบ.ชุดเล็ก พิจารณาแล้ว ซึ่ง สคบ. มีมติเห็นชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ 6 แสนคน ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยแบ่งการฉีดวัคซีนให้แก่ครูตามการจัดแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงที่ สคบ. กำหนด ทั้งนี้ ศธ. จะเร่งจัดทำรายชื่อส่งให้กรมควบคุมโรคในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อนำเข้าระบบจัดลำดับการฉีดวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

◆ ตำรวจติดโควิด 819 นาย

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต. ชิงศก เทพจันทร์ โฆษก ตร. กล่าวถึงกรณีที่มีตำรวจบางนายไม่ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าอาจจะเป็นผลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพหรือบางนายยังมีข้อมูลไม่รอบด้าน ดังนั้น ทาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทั่วประเทศไปทำความเข้าใจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้ว 819 นาย เหลือรักษาตัวใน รพ. 311 นาย โดยเป็นตำรวจ บข.น. 173 นาย บข.ภ.2 รวม 29 นาย และ บข.ภ.6 รวม 17 นาย

◆ แจงปมร้องบ่อนกลางกรุง

ที่ บข.น. พล.ต.ท.ภักดิ์พงษ์ พงษ์เกตุรา ผบ.บข.น. ซึ่งแจงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนตาม ที่ น.ส.ภาดาท์ วรรณนท์ ส.ส.กทม. เขต ๒ หนองจอก พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีผลตรวจเชิงรุกประชาชนในชุมชนหลังวัดไผ่ตัน ย่าน จสะพานควาย และซอยพหลโยธิน 15 พบมีผู้ติดเชื้อโควิดโดยระบุสาเหตุในการแพร่ระบาด เกิดคือ บ่อนการพนันในพื้นที่ ว่า บข.น.2 ตรวจ สอบข้อเท็จจริงแล้วร่วมกับสำนักงานเขต ทรพญาไท ผลการตรวจสอบข้อมูลการสอบสวน กโรคปรากฏว่าบุคคลที่ติดเชื้อไม่ได้มาจากบ่อน การพนันในพื้นที่วัดไผ่ตันและซอยพหลโยธิน มี ๒5 แต่เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้มี

ความเสี่ยง 7 ราย สามารถติดต่อได้ 5 ราย ไม่สามารถติดต่อได้ 2 ราย ทั้ง 5 ราย ปกติพักอาศัยอยู่แถวชุมชนวัดไผ่ตัน ชุมชนกวีลย์ศักดิ์ ทำหน้าที่หลังวัดไผ่ตันโดยช่วงวันที่ 28 เม.ย.-6 พ.ค. แต่ละคนได้ไปนั่งรับประทานอาหาร พบปะกับเพื่อนและกลุ่มคนที่รู้จักภายในชุมชนต่อมาทราบว่าเพื่อนในกลุ่มติดเชื้อ จึงทยอยไปตรวจผลพบว่าติดเชื้อ นอกจากนี้ พล.ต.อ.ศุภยุทธ นุชพุ่ม รรท.ผบ.ก.น.2 สั่งการให้ สน.บางซื่อ ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบถามพยาน ผู้พักอาศัยในชุมชนถึงการลักลอบการเล่นการพนัน โดยประธานชุมชนให้การว่า เคยได้ยินว่ามีลักลอบเล่นการพนันแถวท่าเรือแต่ไม่เคยเห็นด้วยตนเอง ส่วนชาวบ้านซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองท่าเรือชุมชนวัดไผ่ตันให้การว่าไม่มีลักลอบเล่นการพนัน

◆ ตรวจกลุ่มเสี่ยงตลาดโม้เบ๊

นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผอ.เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุกโดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีววิถี 3 คัน เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ ด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) แก่ประชาชนในโดยรอบตลาดโม้เบ๊โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กทม. เจ้าหน้าที่สถานีป้องกันโรคเขตเมือง (สปรกม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกมาดำเนินการเก็บตัวอย่าง และส่งตรวจหาเชื้อซึ่งวันนี้เป็นการให้บริการตรวจเชิงรุกแก่ประชาชนที่อยู่ในชุมชนวัดโสมนัส พระจากวัดสุกรมธรรมทาน (แกนางเลิง) วัดลิตาราม ผู้ค้าในตลาดโม้เบ๊ และประชาชนที่อยู่ในชุมชนรวม 500 คน ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจคัดกรองในวันนี้จะทราบผลตรวจภายใน 24 ชม.

◆ จิตอาสาทำเตียงกระดาษ

ที่ รพ.บุษราคัม ภายในอาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. (ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) พร้อม พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ภ. นำกำลังจิตอาสา บข.ภ. 200 นาย และกำลังพลจิตอาสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 120 นาย ลงพื้นที่ประกอบเตียงกระดาษ จาก บริษัท ปัญญา พลโบว์ คอนเทนเนอร์ จำกัด สนับสนุนเพื่อสำหรับใช้ใน รพ.บุษราคัม 3,500 เตียง โดยภารกิจวันนี้เสร็จเร็วกว่าที่กำหนด ซึ่งหลังจากนี้จะทำส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ เครื่องช่วยหายใจ โขนทำหัตถการภายใน รพ.สนามต่อไป นอกจากนี้ภารกิจในการประกอบเตียงครั้งนี้ ทาง บข.ภ. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองทองธานีใกล้กับ รพ.สนามบุษราคัม ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านการส่งกำลังบำรุง อาทิ ข้าวสาร 1 ตัน ไข่ไก่ 5,000 ฟอง น้ำดื่ม 5,000 ขวด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดพีพีอี หมวกกานอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนในภารกิจ โดยจะส่งมอบให้ทุกวันพุธ เพื่อให้ทาง รพ.สนามบุษราคัม ต่อไป

◆ พลอยขอโทษเที่ยวจนป่วย

ช่วงค่ำ พลอย-แอนมาลัย บุญยศักดิ์ นางเอกชื่อดัง โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรม (ไอจี) ส่วนตัว หลังมีไลน์พบว่าออกเดินทางท่องเที่ยว ไม่กักตัวอยู่บ้าน ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก โดยนางเอกสาว ได้ขอโทษต่อสังคม พร้อมระบุเข้าใจดีหากทุกคนจะโกรธและไม่ให้อภัย ในตอนนี้ตนเองไม่ได้มีเจตนา ที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ต้องขอโทษ ผ่านไอจีอีกครั้ง เพราะอย่างน้อยความคิดพลาดครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนที่กำลังจะประมาทแบบตน คนตรวจโควิดก่อนเดินทางไปสมุทร เนื่องจากผลเป็นลบ จึงไม่ได้ทำตามมาตรการกักตัว 14 วัน ในขณะที่อยู่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ยอมรับว่ากริดคก และสุดท้ายมันสร้างความเสียหายมากมายให้กับทุกคนและกลับมาทำร้ายตนเอง พร้อมระบุไม่ไลน์เพิ่มเติม ซึ่งมีเดินทางไปร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ มากมาย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



➤ **ตรวจเชิงรุก :** เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.นนทบุรี จัดทีมออกตรวจคัดกรอง โควิด-19 ให้กับประชาชนที่พักอาศัย โดยรอบตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ตลาดสมบัติ ก่อนหน้าได้ตรวจคัดกรอง ให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างทั้ง คนไทยและต่างด้าวในตลาด ซึ่งพบ ผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **เคียงสนาม :** พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา 904 จำนวน 50 นาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยดำเนินการประกอบเตียงสนาม เพื่อเตรียมรับรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รพ.บุษราคัม (สนาม) ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 3 เมืองทองธานี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ฉีดวัคซีน : เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องที่เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

‘นนทบุรี’สำคัญที่สุด
ป่วยอีก261-ลุยตรวจเชิงรุก
ชลบุรีติดเชื้อ73/เสียชีวิต1
‘อยุธยา’ทารก7เดือนป่วย
ผู้ว่าฯโคราชสั่งปิดหมู่บ้าน
สกัดคลัสเตอร์วัง.กุนเชียง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่ นนทบุรียังคงน่าเป็นห่วง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 261 คน ในจำนวนนี้มาจากการตรวจเชิงรุกในตลาดเทศบาลนคร นนทบุรี 180 คน ส่วนที่ชลบุรี ยอดป่วยยังพุ่ง วันเดียว 73 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ศพ รวมสะสมระลอกใหม่ 3,434 ราย อยุธยาป่วยเพิ่ม 26 ราย สลด! มีเด็ก 7 เดือน ติดเชื้อด้วย ผู้ว่าฯโคราชสั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่บ้านวัง หมู่ 3 ต.บ้านวัง

▶▶▶ ต่อ : นนทบุรี -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

นนทบุรี

อ.โนนไทย 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์โรงงานกุนเชียง ติดเชื้อ 12 ราย ส่วนที่ “แม่สาย” ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้เชียงรายมียอดผู้ป่วยสะสม 481 ราย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จ.นนทบุรี เพิ่มอีก 261 ราย เป็นหญิง 133 คน ชาย 128 ราย แรงงานข้ามชาติ 136 คน แยกเป็น ชาวเมียนมา 121 ราย, ลาว 15 ราย มีอาการ 61 ราย คิดเป็น 23.4% ไม่มีอาการ 200 ราย คิดเป็น 76.6% ส่วนสาเหตุของการติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่อยู่ภายในตลาดสดและภายในครอบครัว โดยพบผู้ติดเชื้อในตลาดเทศบาลนครนนทบุรี 180 คน และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน 81 คน โดยผู้ป่วยมีภูมิลำเนาในพื้นที่ อ.เมือง 217 คน อ.บางบัวทอง 13 คน อ.บางใหญ่ 12 คน อ.ปากเกร็ด 11 คน อ.บางกรวย 5 คน อ.ไทรน้อย 2 คน

โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกันตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ตลาดสมบัติ ก่อนหน้าได้ตรวจคัดกรองโควิดให้กับผู้ประกอบการ และลูกจ้างทั้งคนไทย

คนต่างด้าว จำนวนประมาณ 800 คน เพื่อคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม73รายเสียชีวิต1

ทางด้าน เพจ “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR” โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 73 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดชลบุรี มียอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน อยู่ที่ 3,434 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย และหายป่วย 1,939 ราย 1.ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จาก จ.สมุทรปราการ 2 ราย 2.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 2.1 ในครอบครัว 28 ราย 2.2 จากที่ทำงาน 10 ราย 3.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 1 ราย 4.ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย 5.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 25 ราย

โดยในวันเดียวกันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 133 ราย และค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีกจำนวน 279 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และเริ่มมีการกระจายตัวจากการติดในครอบครัวมาสู่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คน ในเพื่อนสนิทใกล้ชิด

อยุธยาติดเชื้อเพิ่ม261เด็ก7เดือนด้วย

นายภานุ แยมศรี ผู้อำนวยการ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ของจังหวัด เพิ่มขึ้นอีก 26 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ สะสมรวมอยู่ที่ 548 คนแล้ว และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 4 คน ขณะที่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อ ที่คงต้องพักรักษาตัว ต่อไปในโรงพยาบาลอีก 283 คน และมีกลุ่มเป้าหมาย ตุ่มเสี่ยงสูงจะติดเชื้อ ได้ส่งไปตรวจหาเชื้อแล้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการ อีก 37 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 26 คน พบว่าบางคนไปติดจาก คนในครอบครัว หรือคนที่สนิท ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีเด็ก ๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครัว 4 คน ได้แก่ รายที่ 527 เป็นเด็กหญิง อายุ 5 ปี ชาว อ.บางปะอิน, รายที่ 536 เป็นทารกเพศชาย อายุ 7 เดือน ชาว อ.พระนครศรีอยุธยา, รายที่ 541 เป็นเด็กหญิงอายุ 7 ปี ชาว อ.อุทัย และรายที่ 546 เด็กหญิง อายุ 14 ปี ชาว อ.บางปะอิน

โคราชพบคลัสเตอร์รัง.กุนเชียง

นายแพทย์รินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน จ.นครราชสีมา ว่าพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 10 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง 5 ราย อ.ปากช่อง 4 ราย และ อ.จักราช 1 ราย รวมสะสม 762 ราย เสียชีวิต 5 ราย และรักษาหาย 416 ราย ภาพรวมที่ รพ.มหาสาร นครราชสีมา มีผู้ป่วย 86 ราย ซึ่งมีอาการวิกฤติสีแดงเข้มภาวะปลอดภัย เสี่ยงรุนแรงต้องให้ออกซิเจนแรงดันสูง 13 ราย เหลือจำนวน 69 เพียง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ. นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เห็นชอบในคำสั่งปิดหมู่บ้าน ในพื้นที่บ้านวัง หมู่ 3 ตำบลบ้านวัง อ.โนนไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พ.ค. เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากการสอบสวนโรคเป็นคลัสเตอร์โรงงานผลิตภัณฑ์เซียง ต.สุรนารี อ.เมือง ติดเชื้อ 11 ราย ก่อนล่าสุดพบผู้ป่วยรายที่ 760 หญิง อายุ 19 ปี ถูกจ้างโรงงานดังกล่าว มีประวัติสัมผัสพบเจอกับลูกจ้างรวม 74 คน เนื่องจากสภาพหมู่บ้านค่อนข้างแออัดให้ทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือเยียวยา จัดส่งเครื่องอุปโภค-บริโภคและสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ถูกกักตัวจำนวน 462 คน กำหนดตั้งจุดตรวจคัดกรอง 4 จุด

เชียงรายป่วยสะสม 481 ราย

วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจเชิงรุกให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ใหญ่มากของ อ.แม่สาย เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 32 ราย เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับงานขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งทำให้มีกลุ่มผู้เสี่ยงสูงจำนวน 71 ราย กลุ่มผู้เสี่ยงต่ำ 122 ราย ที่ยังต้องรอผลตรวจจากห้องแล็บและส่วนหนึ่งยังต้องกักตัวอาคารรอการเข้าไปตรวจ โดย อ.แม่สายพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ 2 รายก่อนหน้านี้ ทำให้ครอบครัวนี้ซึ่งมีทั้งหมด 15 คน ตรวจพบว่าติดเชื้อแล้ว 11 ราย

ส่วนภาพรวมทั้งหมด อ.แม่สาย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 169 ราย เป็นอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดของ จ.เชียงราย รักษาหายแล้ว 118 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 50 ราย ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศให้หมู่บ้านเป็นพื้นที่สีแดงห้ามเข้าไปแล้ว เพื่อเป็นการล็อกความป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาคออกไปนอกพื้นที่ ทั้งนี้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย กำชับให้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านด้วย

ล่าสุด จ.เชียงรายมีผู้ติดเชื้อสะสม ห่วงระหว่างวันที่ 6 เมษายน-10 พฤษภาคม แล้วจำนวน 481 ราย รักษาหายแล้ว 364 ราย เสียชีวิต 1 ราย

เมืองคอนตรวจเชิงรุกอบต.ท่าเรือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อบต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สิชล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ประชาชนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 ต.ท่าเรือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ

400 คน โดยการตรวจหาเชื้อติด-19 ในครั้งนี้ หลังจากทีสวอบ (SWAB) แล้ว จะสามารถทราบผลตรวจเบื้องต้น (Rapid Test) ภายใน 30 นาที หากพบว่าติดเชื้อ จะมีการส่งตัวไปรักษาที่ รพ.สิชล ทันที แต่หากผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ขอให้กักตัวที่บ้านจนครบ 14 วัน และจะมีการตรวจซ้ำอีก 2 ครั้ง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพนักงาน อบต.ท่าเรือ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน แล้วมีการแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวอีก 13 คน เป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน จึงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในส่วนของ อบต.ท่าเรือ ได้ประกาศงดให้บริการชั่วคราว 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 พ.ค. 2564

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช วันเดียวกันนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 17 คน ทำให้มียอดสะสม จำนวน 637 คน รักษาหาย 271 คน เสียชีวิต 7 คน

พังงापวยเพิ่มยอดสะสม 61 ราย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเดิม เรณูมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมบุญ ศรีวรรณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งกำชับให้หน่วยงานราชการทุกแห่งปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพังงาในการเข้าหรือออกนอกพื้นที่จังหวัดอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ทุกอำเภอและทุกท้องถิ่นจัดสถานที่เตรียมพร้อมตั้ง Local Quarantine ขึ้นในพื้นที่ของตนเอง และทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการมีสถานที่กักตัว ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จ.พังงา รักษาหายแล้ว 36 ราย กำลังรักษาอยู่ 22 ราย ในวันนี้พบมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก 3 ราย รายที่ 59-61 สะสมรวม 61 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ทั่วโลกติดโควิด159ล้าน
อินเดียดับพุ่ง2.5แสนศพ
มาเลเซียล็อกดาวน์ประเทศ**
ทั่วโลกป่วยโควิดพุ่งทะลุ 159 ล้านคน ตายแล้วกว่า 3.3 ล้านศพ
ส่วนอินเดียยอดดับสะสมเกิน 2.5 แสนคน พบหลายสิบ
ศพถูกทิ้งแม่น้ำคงคา ▶▶▶ ต่อ : ทั่วโลก -หน้า 11

มั่นคง ครองไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ทั่วโลก

ด้าน WHO ชี้สายพันธุ์บี.1.617 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ขณะที่มาเลเซียล็อกดาวน์ทั้งประเทศ สกอตแลนด์ ส่วนสหรัฐฯ อนุมัติใช้วัคซีนไฟเซอร์ ผู้ที่อายุ 12-15 ปี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ว่ามีจำนวน 159,587,754 คน หลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 604,228 คน ใน 1 วันที่ผ่านมา โดยประเทศอินเดีย ยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด อยู่ที่ 329,517 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของอินเดียอยู่ที่ 22,991,927 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตในอินเดียในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 3,879 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของอินเดียพุ่งทะลุ 250,025 คน

ส่วนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกยังนำโดย สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 33,513,001 คน ตามด้วยอินเดีย, บราซิล 15,214,030 คน ฝรั่งเศส 5,780,379 คน และ ตุรกี 5,044,936 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 3,317,052 คน ซึ่งประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐฯ อยู่ที่ 596,166 คน บราซิล 423,436 คน, อินเดีย, เม็กซิโก 218,985 คน และอังกฤษ 127,609 คน สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการหายแล้วอยู่ที่ 138,200,543 คน

ทั้งนี้ ทางกรอินเดีย ระบุว่าพบศพผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ศพ ถูกพัดขึ้นมาติดชายฝั่งแม่น้ำคงคา ทางตอนเหนือของประเทศ ในสภาพศพพบอวัยวะถูกเฉาะบางส่วน โดยศพที่พบส่วนใหญ่อยู่ติดชายแดนระหว่างรัฐพิหารกับรัฐอุตตรประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าศพดังกล่าวอยู่ในบริเวณนั้นได้อย่างไร แต่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า น่าจะเป็นศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งบางสื่อถึงกับรายงานว่า พบศพมากถึง 100 ศพ และจากสภาพของศพเชื่อว่าน่าจะอยู่ในแม่น้ำมาหลายวันแล้ว

ด้านเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าตรวจสอบ คาดว่าจากสภาพศพที่พบ เชื่อว่าศพน่าจะถูกเผามาก่อนจะถูกโยนลงสู่แม่น้ำคงคา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการจัดการศพผู้เสียชีวิตในพื้นที่ริมแม่น้ำในรัฐอุตตรประเทศ

ขณะที่ชาวบ้านในท้องถิ่นรวมถึงผู้สื่อข่าวได้ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีภาษาภาษาอินเดีว่า การขาดแคลนไม้สำหรับใช้ในการเผาศพ รวมถึงค่าทำศพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายครอบครัวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนำร่างผู้เป็นที่รักซึ่งเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 โยนลงไปแม่น้ำคงคา โดยรัฐอุตตรประเทศเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในอินเดีย และกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวในขณะนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนัว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า พญ.มาเรีย ฟาน เคิร์กโฮฟ หัวหน้าหน่วยโรคอุบัติใหม่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์บี.1.617 ซึ่งมีกลายพันธุ์ซ้ำซ้อนในตำแหน่งที่เชื้อโรคใช้เกาะติดกับเซลล์ในร่างกายมนุษย์ จัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล โดยสายพันธุ์นี้นับเป็นการกลายพันธุ์รายการที่ 4 ต่อจากสายพันธุ์บี 117 ที่พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร บี 11281 หรือพี 1 พบครั้งแรกในบราซิล และบี 1351 พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้

พญ.ฟาน เคิร์กโฮฟ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์บี.1.617 ว่าน่าวิตกกังวลในระดับโลก และผลการศึกษาค้นคว้าโดยสถาบันหลายแห่งเป็นไปในทางเดียวกันว่า เชื้อดังกล่าวมีอัตราการแพร่กระจายง่ายและรวดเร็ว ซึ่ง WHO มีความเห็นว่ายังไม่ควรด่วนสรุปว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่ากังวลทั้ง 4 สายพันธุ์ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอนติบอดีในร่างกายมนุษย์ วัคซีนที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการมาเลเซียได้ให้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมี การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาศได้มากขึ้น โดยมาตรการนี้เริ่มใช้ก่อนจะมีเทศกาลอิดิลฟิตรีของชาวมุสลิมในสัปดาห์นี้ หมายความว่าชาวมาเลเซียหลายล้านคน ต้องยกเลิกการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสิ้นเทศกาลรอมฎอน

นายกรัฐมนตรีมูฮัมมัดยูนุส ยัสซิน ของมาเลเซีย ระบุว่า ห้ามการเดินทางระหว่างรัฐและระหว่างเขต รวมทั้งห้ามรวมกลุ่มกัน ส่วนสถาบันการศึกษาต้อง

ปิดชั่วคราว แต่ภาครัฐก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ และว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบ 3 ซึ่งสามารถทำให้เกิดวิกฤติได้ทั่วประเทศ และมาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าวจะใช้ไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ มาเลเซียอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในมาเลเซีย พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,807 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 444,484 คน และเสียชีวิตรวม 1,700 คน

ขณะเดียวกัน ผอ.สำนักงานโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ แถลงว่า พบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์บี.1.617 ที่ WHO เตือนว่าเป็นความกังวลของโลก เนื่องจากผลการศึกษาชี้ว่าสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว พบลูกเรือเดินทะเลชาวฟิลิปปินส์ที่กลับจากสหรัฐอเมริกาและโอมาน เมื่อเดือนเมษายน 2 คน ติดเชื้อและรับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว ทางกรจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ว่ายังมีไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ ในประเทศหรือไม่

อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์เคยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ที่พบในสหราชอาณาจักรและสายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้มาแล้ว รวมทั้งสายพันธุ์ในฟิลิปปินส์เอง ซึ่งฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1.1 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 18,500 คน มากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซีย ขณะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียรายแรกในเดือนพฤษภาคมนี้

อีกด้านหนึ่ง สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐฯ ว่าคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ออกแถลงการณ์เรื่องอนุมัติใช้งานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริษัทไฟเซอร์พัฒนา ร่วมกับ บริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนี ในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 12-15 ปี เบื้องต้นคาดการณ์ว่า จะเริ่มใช้งานวัคซีนนี้กับกลุ่มผู้มิอายุในช่วงดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้รับการอนุมัติใช้งานเป็นการฉุกเฉินโดยส่วนใหญ่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานในผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ส่วนวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคผ่านการรับรองให้ใช้งานในผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขณะที่แคนาดาอนุมัติการใช้งานวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค กับกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 12-15 ปี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นับเป็นประเทศแรกในโลกตะวันตก ตามรายงานของไฟเซอร์ ซึ่งให้ข้อมูลว่า แอลจีเรียอนุมัติไปก่อนแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

สำหรับการอนุมัติครั้งนี้ อ้างอิงตามผลการทดสอบของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-15 ปี จำนวน 2,260 คน ปรากฏว่าวัคซีนให้ประสิทธิผลในการป้องกันการเกิดอาการป่วยได้ 100% และไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคยื่นเรื่องขอการอนุมัติใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ปลูกฉีดวัคซีน ‘วาระแห่งชาติ’
‘บักตู่’ สั่งเดินหน้า
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ**
เล็งเพิ่มกลุ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ศบค. ห่วงกทม.-นนทบุรี-ปทุมธานี
ปอดอักเสบพุ่ง/ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ไทยติดเชื้อใหม่ 1,919-ตายอีก 31 ศพ

ไทยติดเชื้อไม่ลด วันเดียว 1,919 ราย ตายพุ่ง 31 ศพ
สาเหตุ อันดับ 1 ความดัน-เบาหวาน ขณะที่ 17
จังหวัดไร้ผู้ติดเชื้อ เตรียมพิจารณาขยายกลุ่มฉีดวัคซีน
ไฟเซอร์นอกเหนือกลุ่ม “ผู้สูงอายุ 60 ปี- 7 โรคเรื้อรัง”
ที่มียอดลงทะเบียนเพียง 1.6 ล้านคน จากเป้าหมาย
16 ล้านคน ขณะที่ศบค. ชุดเล็กห่วง “กทม.-นนท์-ปทุมฯ”
ยังสีแดงเข้ม ป่วยโคมาปอดอักเสบสูง ใช้เครื่องช่วย
หายใจเพิ่ม ยาฝ้าระวังเข้ม ด้านนายกฯ ให้ความเชื่อมั่น
คุมระบาดได้เร็ว ๆ นี้ หลังปูพรมตรวจหาเชื้อเชิงรุกได้
ผลดี ตัวเลข ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

โควิด-19

ติดโควิดทรม.เริ่มทรงตัว ย้ำใครป่วยรักษาฟรี ประกาศกลางกรม.ชุดฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ปลุกคนไทยของโควิดให้มาก ๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ ยันรัฐบาลหาวัคซีนมาฉีดให้ทุกคนได้แน่นอน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,919 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,902 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,318 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 584 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 86,924 ราย หายป่วยสะสม 57,037 ราย เฉพาะวันนี้หายป่วย 1,829 ราย อยู่ระหว่างรักษา 29,435 ราย อาการหนัก 1,207 ราย ไร้ท่อช่วยหายใจ 390 ราย

ตายพุ่ง31-สะสม452ราย-กทม.แชมป์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ในส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้มี 31 ราย เป็นชาย 15 ราย หญิง 16 ราย อยู่ระหว่างอายุ 34-94 ปี และมีชาวต่างชาติ 2 ราย คือ ยูเครนและฝรั่งเศส พบในกรุงเทพมหานคร 17 ราย นนทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 1 ราย และนครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ ลำปาง เชียงใหม่ พิจิตร จังหวัดละ 1 ราย ส่วนโรคประจำตัวและปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 13 ราย เบาหวาน 10 ราย ไขมันในเลือดสูง 7 ราย ไตเรื้อรัง 4 ราย โรคหัวใจ 2 ราย โรคอ้วน 3 ราย หลอดเลือดสมอง 2 ราย ไทรอยด์ 2 ราย ปอดเรื้อรัง 1 ราย ดับ 1 ราย แท้ภูมิตัวเอง 1 ราย ผู้ป่วยคิดเดียว 1 ราย ปฏิเสธโรคประจำตัว 5 ราย ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อติดเชื้อ ได้แก่ คนในครอบครัว 17 ราย เพื่อนร่วมงาน 4 ราย ไปสถานที่แออัด 2 ราย มาจากจังหวัดเสี่ยง 2 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อ ยืนยัน 1 ราย ทำงานอาชีพเสี่ยงในสถานบันเทิง 1 ราย และระบุไม่ได้อีก 4 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสม 452 ราย

ยอดเริ่มคลล่นอย่ามีปัจจัยแทรกซ้อน นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า จากข้อมูล

การติดเชื้อก่อนหน้านี้ จะเห็นการระบาดในจ.สมุทรสาคร ระยอง อ่างทอง อยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน และจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ตัวเลขจึงจะลดลง การระบาดรอบนี้เราพบเดือนเมษายน และกินเวลามาเดือนกว่าแล้ว ขอให้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่น ลักลอบเล่นการพนันเข้ามาอีกเลย ตอนนี้เราปิดสถานบันเทิง ยอดกำลังจะลงแล้ว ขอให้ไม่มีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนเข้ามา

17จว.ไม่พบติดเชื้อรายใหม่

“ถ้าดูแผนที่ประเทศไทยวันนี้ จะพบ 17 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบด้วย ชัยนาท แพร่ อุตรดิตถ์หนองคายอำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน บึงกาฬหนองบัวลำพู อุทัยธานี สตูล พัทลุง ลำพูน ศรีสะเกษ นครพนม ตราด สกลนคร และเลย ในที่ประชุม ศบค.จึงชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหารและประชาชนในจังหวัดว่าทำหน้าที่ได้ดี ทำให้โรคหายเร็ว ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ใน กทม. ซึ่งในส่วนนี้ก็จะค้นหาเชิงรุกอย่างเต็มที่ต่อไป”นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ผู้ประกอบการร้องนายกฯช่วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร้านอาหารได้รับผลกระทบมาก เมื่อครบ 14 วัน ในการประกาศมาตรการรอบนี้ จะได้รับการผ่อนคลายหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า นายกฯเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้ที่ต้องดูแลปากท้องตัวเอง และปากท้องของลูกค้าสมาคมภัตตาคารไทยเป็นตัวแทนขอความอนุเคราะห์มายังนายกฯสองประเด็นคือ มาตรการผ่อนคลายหากสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งต้องดูหลายปัจจัย โดยร้านอาหารต้องมีมาตรการดูแลให้ลูกค้ามั่นใจ ขอให้สมาคมฯไปดำเนินการ หากสาธารณสุขดูแลเชื่อมั่น อาจผ่อนคลายให้รวมถึงขอให้จัดสรรวัคซีนให้ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งพล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสมช.ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. แจ้งศบค.กระทรวงมหาดไทยดูแลโควิดวัคซีนแต่ละจังหวัดว่าจะแบ่งให้

เสี่ยงขยายฉีดวัคซีนนอกกลุ่มเสี่ยง นพ.ทวีศิลป์ยังแถลงถึงการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ของไทยสะสม 1,898,454 โดส แบ่งเป็นผู้ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 1,365,992 ราย ผู้ที่ได้รับเข็มที่ 2 ครบโดสตามเกณฑ์ 532,462 ราย ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์-10 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณจังหวัดต่างๆ ที่ช่วยเปิดให้คนมาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ยืนยันว่า การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น คนฉีดครบ 2 เข็มแล้ว ไม่มีอาการแพ้ และมั่นใจว่า ไปได้ไหนก็ไม่เป็นภาระใคร เราทำเพื่อชาติ ทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) แจ้งที่ประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการที่ให้ผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด แทนที่จะอยู่ 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งเท่าที่ตามมาียอดลงทะเบียน 1.7 ล้านคน จากยอดที่จะให้ลงทะเบียน 16 ล้านคน จึงขอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายลดอัตราด้วย เพื่อให้คนที่อยากรับวัคซีนที่นอกเหนือ 2 กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนด้วย

ยื่นฉีดวัคซีนทางออกลดรุนแรงโรค

สำหรับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง หัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน

“เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ที่ยังสุขภาพแข็งแรงดี หรือผู้ที่มีสุขภาพเป็นปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนก่อน ก็ขอให้รีบทราบข้อมูลชุดนี้ และเชื่อว่าวัคซีนที่ทานได้รับ จะลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างชัดเจน จากที่ป่วยมากก็ป่วยน้อย ลดอัตราเสียชีวิต เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วทั่วโลก ขอยืนยันว่า วัคซีนคือทางออกของเรา”นพ.ทวีศิลป์กล่าว

มั่นคง ครบไป ตรงมา แห้วเหหัว

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

สภ.จ.บึงกาฬ-นันท-ปทุมฯเข้ม
ด้านพล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์
บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (สปก.สภ.)
และประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน
สถานการณ์โควิดประจำวันในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบมี
แนวโน้มระลอกไม่ลดลง บางแห่งคงตัว
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี ยังถือเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง
เข้มข้น เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม อยู่และแนวโน้ม
พบผู้ป่วยอาการหนักคือ ปอดอักเสบ และ
ผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อใหม่ในชุมชน
แออัด โรงงาน สถานประกอบการและ
ตลาด มีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อคือ ทำกิจกรรม
รวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานประกอบการ ในที่
ทำงานและครอบครัว จึงขอให้สภ.ช่วย
ประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นย้ำประชาชนและ
ทุกภาคส่วนงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม งด
รับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อน
และที่ยังต้องถือเป็นมาตรการเข้มข้นคือ
ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานที่บ้านต่อไป

นายกฯชี้ตรวจเชิงรุกได้ผลดีคุมได้เร็ว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.)ถึงความคืบหน้าการ
ดำเนินมาตรการ แก้ปัญหาโควิด-19 เรื่อง
ที่หนึ่งคือ การควบคุมการระบาดของโควิด
ในพื้นที่ต่างๆ ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน
ระดมกำลังเข้าป้องกันการลุกลามอย่างเต็มที่
มียุทธวิธีสำคัญเอาชนะศึกครั้งนี้คือ
ระดมตรวจเชิงรุกให้มากที่สุดในพื้นที่
เป้าหมายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจไป
แล้วมากกว่า 7๐,๐๐๐ ราย ในชุมชนที่มีความ
ความเสี่ยงเฉลี่ย 7,๐๐๐ รายต่อวัน ผลที่
เกิดขึ้นเราสามารถระงับตัวผู้ติดเชื้อ และ
คัดแยกผู้ติดเชื้อไปรักษาได้ทันการณ์ รวมทั้ง
แยกผู้มีความเสี่ยงจากการอยู่ใกล้ชิดไป
กักตัว จำกัดวงจรระบาดให้แคบที่สุดและ
สั้นที่สุด ดังนั้น สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเห็น
ยอดผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการตรวจเชิงรุกแบบปูพรมของเรา
ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันช่วงนี้อาจ
ยังมีขึ้นมีลง แต่ทีมแพทย์เชื่อมั่นว่าด้วยวิธีนี้
เราควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ช้า และ
ยอดผู้ติดเชื้อจากในพื้นที่จะค่อยๆ ลดลง

ฉีดวัคซีนเขตเสี่ยงตั่ววงจระสเกิดไฟ
“ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ
เริ่มทรงตัว ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แต่รัฐบาล
ยังไม่มั่นใจใจ จะตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
ต่อไปให้ถี่มากและเร็วที่สุด ขณะเดียวกัน
ก็เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน
ให้มากที่สุด เพื่อตัดวงจระสเกิดไฟที่ปะทุ
อยู่ในเวลานี้ จนถึงวันนี้ได้ฉีดวัคซีนใน
พื้นที่คลองเตยไปแล้วมากกว่า 13,๐๐๐ คน
หรือเกือบ 30% ของเป้าหมายที่จะฉีดให้
ได้อย่างน้อย 50,๐๐๐ คน และเขตปทุมวัน
ใกล้กันฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 5๐%
ของเป้าหมาย 14,๐๐๐ คน เฉลี่ยแล้วทั้ง
สองเขตฉีดได้มากกว่าวันละ 2,๐๐๐ คน”
พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ใช้คลองเตยโมเดลคุมระลอกในกทม.
และว่า ผลดำเนินการจากคลัสเตอร์
คลองเตย จะใช้เป็นแนวทางจัดการระลอก
ในเขตอื่นของกทม.และปริมณฑล รวมทั้ง
ต่างจังหวัดด้วย วันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนใช้
แผนมือที่เราร่างขึ้นมาแล้วดำเนินการ ในพื้นที่
เสี่ยงสูง หรือพื้นที่สีแดง วันหน้าหากเกิด
การแพร่ระลอกอีก จะใช้แนวทางนี้ปฏิบัติต่อไป

รพ.ดูแลรักษาให้ทุกคนตามสิทธิ์
พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการ
ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดว่า รัฐบาลจะดูแล
คำรักษาพยาบาล ออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
ทุกคนตามสิทธิ์ ตั้งแต่ตรวจคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง รับวัคซีน ชดเชยกรณีได้รับผล
ข้างเคียงการฉีดวัคซีนและรักษาพยาบาล
ส่วนกรณีโรงพยาบาลเอกชน รัฐจะอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายที่รพ.เอกชน เพิ่มร้อยละ 25
ทุกรายการ หากมีประกันส่วนบุคคล ให้
โรงพยาบาลเรียกเก็บประกันส่วนบุคคล
ก่อน ที่เหลือให้เรียกเก็บกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

โดยห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก
ประชาชน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
กรณีเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการ
บาดเจ็บ เจ็บป่วยต่อเนื่อง เสียอวัยวะ พิการ
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ยื่นขอรับ
เงินเยียวยาได้จาก สปสช. และยังมีค่า
ประกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง
เสียผลประโยชน์ ท่างานหนักมากในขณะนี้
“ตรงนี้ผมขอความกรุณาอย่าไป
ฟังข่าวที่ไม่ใช่ช่อจากรัฐบาล เดี่ยวจะ
สับสน รัฐบาลดูแลทั้งหมด ทั้งประชาชน
เจ้าหน้าที่ บุคลากรด้านหน้า รวมถึง
ประชาชนทั่วไปด้วย สำคัญที่สุด ผม
ต้องขออภัยให้ทุกคนระมัดระวังตนเอง
ที่สุด เรายังไม่พ้นจากการระบดระลอกนี้
ขอให้ป้องกันตนเองให้เต็มที่” นายกฯ
กล่าว และย้ำ ถ้าเราพร้อมกันจะชนะศึก
ครั้งนี้ได้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
และเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม

วอนหยุดแชร์ข่าวเท็จ-ฝ่าฝืนฟันทัณฑ์
นายกฯกล่าวด้วยว่า ขอให้คำนึง
ถึงผลกระทบจากการแชร์ข่าวสารที่ไม่รู้
ที่มา ยังสงสัย ไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องแน่นอน มันอาจสร้างความวุ่นวาย
สับสนให้สังคม ยิ่งกว่านั้น ยังมักลุ่มผู้
เจตนา หรือไม่เจตนา สร้างและเผยแพร่
ข้อมูลเท็จ หรือ เฟค นิวส์ คนขอให้หยุด
การกระทำเหล่านี้ เพราะเป็นการซ้ำเติม
ความเดือดร้อน ความเสี่ยงให้ตัวเอง คน
รอบข้าง และประเทศชาติ ดนสั่งการและ
ย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ
และจะดำเนินการทันที หากพบการทำ
ผิดกฎหมาย ดังนั้น ขอให้ทุกคนร่วมแรง
ร่วมใจ เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม พวก
เราสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันได้

พร้อมเยียวยา-ผ่อนคลายถ้าเริ่มดีขึ้น
นายกฯกล่าวอีกว่า นอกจากควบคุม
สถานการณ์ ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้า
แล้ว รัฐบาลยังมีแผนช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
การปิดสถานที่ ดนสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ติดตามดูแลเรื่องนี้ใกล้ชิด
เพื่อควบคุมสถานการณ์แต่ละจังหวัด
ให้ได้ ปิดกั้นการลักลอบเข้าประเทศสูงสุด
หากจังหวัดใดโดยเฉพาะโซนสีแดง ที่
ปิดสถานที่และข้อจำกัดต่างๆ มีสถานการณ์
ที่ควบคุมได้ดีขึ้นแล้ว ก็ผ่อนคลาย
เงื่อนไขต่อไป เพื่อให้ประชาชนไปมาหาสู่
ค้าขายได้เช่นเดิม ซึ่งคนจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพื่อรักษาสมดุลทางสุขภาพ
และเศรษฐกิจควบคู่กันไป

มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

จับมือเอกชนลุยหาวัคซีนเพิ่ม-เร่งฉีด ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนนั้น นายกช กล่าวไว้ ที่ผ่านมาระดมฉีดให้บุคลากร แพทย์ และผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวมไปถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ วันนี้นำไปฉีดไปแล้วเกือบ 2 ล้านโดส ตามวัคซีนที่เราฉีดอยู่ในเดือนนี้ โดยระดมฉีดวันละหลายหมื่นโดส และจากมาตรการจัดหาวัคซีนฉุกเฉินของรัฐบาล บางที่เราต้องสร้างความเข้าใจ เพราะบางที่อยู่ในขั้นตอนเจรจาว่า จะตกลงได้ บางทีก็มาทีละ 5 แสนโดส บางทีขอต่อเขาเพิ่มเป็นล้านโดส เป็น 2-2.5 ล้านโดส ฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีว่าจะชัดเจนว่าเดือนพฤษภาคมได้เพิ่มอีก 3.5 ล้านโดส และได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนเพิ่มศักยภาพฉีดได้อีกมาก

ประกาศกรม.ฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ
“ผมขอย้ำว่า รัฐสามารถจัดหาวัคซีนให้ประชากรในประเทศได้ทุกคนแน่นอน และจะไม่หยุดจัดหาและสำรองเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน ซึ่งไทยจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นศูนย์กลางผลิตวัคซีนโควิดของบริษัทแอสตราเซนeca ซึ่งผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ที่ได้มาตรฐานสูง ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั่วโลก และจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนในการต่อสู้กับไวรัสโควิดระยะยาว เพื่อสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันให้ประเทศชาติในอนาคตในที่ประชุมกรม.วันนี้ ผมเสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการครบวงจร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ” นายกชกล่าว

และยังประกาศเชิญชวนประชาชนทุกคน มาเข้าฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุด ไทยจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ยืนยันว่า วัคซีนที่รัฐบาลนำเข้าทุกชนิด มีการตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และปัจจุบันมีใช้กันแพร่หลายทั่วโลก มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคน รวมทั้งผู้นำประเทศทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยืนยัน วัคซีนโควิดทุกชนิดป้องกันการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ และป้องกันเสียชีวิตได้เกือบ 100% ส่วนโอกาสเกิดผลข้างเคียง มีน้อยมากหากเปรียบเทียบกันแล้ว กับโอกาสติดโควิด และเสียชีวิตจากโควิดนั้นสูงกว่าฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงหลายพันเท่า ฉีดดีกว่าไม่ฉีด

ชื่นชมลำปางฉีดมากสุดในปท.
นายกชกล่าวว่า ล่าสุดจากการเปิดลงทะเบียนยืนยันและนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมและช่องทางต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มีผู้ลงทะเบียนแล้ว กว่า 1.6 ล้านคน สูงสุด คือ กทม. มากกว่า 5 แสนคน ตามมาด้วยลำปางมากกว่า 2 แสนคน ถัดมาตามลำดับส่วนประชากรต้องถือว่าลำปางมีส่วนสูงที่สุดในประเทศ นับว่ามีความตื่นตัวในพื้นที่ดีเยี่ยม ต้องขอชื่นชมจ.ลำปาง และให้ทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑๐)

โควิด-19

สธ.แจง 2 กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายทะเบียนน้อยวันเดียวกัน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวถึงความพร้อมของระบบหมอพร้อมในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีและ 7 โรคเรื้อรัง เริ่มฉีดวันที่ 7 มิถุนายนว่า สำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวม 16 ล้านคน ขณะนี้มีการจองคิวรวม 1,730,526 ราย ข้อมูลจนถึงเวลา 14.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม แต่การลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนมีเพียง 1.7 ล้านคน หรือประมาณ 10% ของจำนวนคนทั้งหมด อาจเพราะความกังวลในอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีด และการเข้าถึงระบบหมอพร้อมผ่านไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม ยืนยันการให้วัคซีนสองกลุ่มนี้ก่อน เพื่อคุ้มครองชีวิต ไม่ได้ละเลยกลุ่มอื่น ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะได้รับช่วงแรกเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

วอนญาติช่วยลงทะเบียนให้ได้เร็วที่สุด “อยากสื่อสารและกระตุ้นคนไทยทั้งประเทศว่า 2 สัปดาห์นี้ ขอให้คนไทยทุกคนช่วยผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังเข้าถึงระบบหมอพร้อมให้เร็วและมากที่สุด โดยลูกหลานอาจช่วยลงทะเบียนให้ผ่านหมอพร้อมหรือพาไปลงทะเบียนที่รพ. ใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ขอให้ช่วยกันเพื่อรักษาคุ้มครองชีวิตคนสองกลุ่มนี้ ส่วนการฉีดกลุ่มอื่นเตรียมงานคู่ขนานไป และอาจฉีดได้เร็วตามการจัดหาวัคซีนที่ได้มา การมีวัคซีนไม่สำคัญเท่าการได้ฉีด เพราะถ้ามีแต่ไม่ได้ฉีดก็ไม่มีความประโยชน์ เราต้องช่วยคนในบ้าน พาไปรับลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับการฉีดเร็วที่สุด” นายสาธิตกล่าว และย้ำว่า สาเหตุที่ต้องการให้วัคซีน 2 กลุ่มนี้ก่อนเพื่อลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต

ยันป้องกันติดเชื้อ-ลดตายได้ 76-80% นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัคซีนแอสตราเซนeca จะเป็นวัคซีนหลักฉีดให้ประชาชนที่จองผ่าน “หมอพร้อม” โดยข้อมูลการศึกษาพบว่า ป้องกันการป่วยได้ถึง 76% เพียงเข็มเดียว ลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้ถึง 80% จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุด แม้วัคซีนจะมีผลข้างเคียงแต่เมื่อเทียบกับแล้วผลข้างเคียงน้อยมาก ประโยชน์มากกว่า แต่เพราะมีการออกสื่อมากทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข้างเคียงมากกว่าประโยชน์ ทำให้กังวล

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

‘3คนบดีแพทย์’ซีโควิดแรง15เท่า
เดือนตายพุ่งอีก

สื่อคร่ำ‘80-100’ชีวิต
วอนคนไทยรับวัคซีน
ปักตู่ตรวจจุดฉีดที่ห่าง
ฮือฮา‘ลำปาง’จองลิ่ว
ชลรัศมีติด-โชว์ไหม้ไลน์
ตายเพิ่ม31ป่วย1,919

‘3คนบดีแพทย์’จากศิริราช-รามมา-จุฬา วอนคนไทย
ฉีดวัคซีนช่วยชาติ เดือนโควิดระบาดรอบใหม่รุนแรง
กว่าเดิม 10-15 เท่า เผยมีผู้ป่วยอาการหนักจะทยอย
เสียชีวิตอีก 80-100 ราย (อ่านต่อหน้า 15)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ต่อจากหน้า 1

โควิดแรง15เท่า

มอบกรมธรรม์ให้จนท.สู้โควิด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 24 ราย จากเงินบริจาค บัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย น.พ.งชัย กิติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์แถลงหลังประชุม ครม.ว่า รัฐบาลจะดูแลค่ารักษาพยาบาล ออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทุกคนตามสิทธิ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การรับวัคซีน การชดเชยกรณีได้รับผลข้างเคียง การฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาล และยังทำกรมธรรม์ประกันภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 270,000 ราย วงเงินความคุ้มครองมากกว่า 270,000 ล้านบาท กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตหรือรายละเอียดแล้วแต่กรณี

ให้ผู้ว่าจว.แดงพร้อมคลายล็อก

นายกฯกล่าวว่ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ ศบค. กรุงเทพฯและปริมณฑล สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเข้าป้องกันการลุกลามอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตรวจไปแล้วกว่า 70,000 ราย เสียชีวิต 7,000 ราย ต่อวัน ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯเริ่มทรงตัว เป็นแนวโน้มที่ดี แต่ยังไม่นิ่งนอนใจ ขณะเดียวกันเร่งระดมฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

“พยายามคิดทุกวันนี้คือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปิดสถานที่ต่างๆ ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดควบคุมสถานการณ์ให้ได้ และประเมินสถานการณ์วันต่อวัน หากจังหวัดใด โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นที่ปิดสถานที่และข้อจำกัดต่างๆ หากควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้ว ให้พิจารณาผ่อนคลายนโยบายไป เพื่อให้ประชาชนได้กลับไปสู่การทำมาค้าขาย การเดินทางท่องเที่ยวได้เช่นเดิม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

กรม.ชวักชีนวาระแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า บัจุบันสำคัญที่จะทำให้เดินทางต่อไปได้ คือวัคซีน วันนี้ฉีดไปแล้วเกือบ 2 ล้านโดส เดือนพฤษภาคมนี้ ได้เพิ่มอีก 3.5 ล้านโดส ขออย่าว่ารัฐสามารถจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศได้ทุกคนอย่างแน่นอน และจะไม่หยุดจัดหาและสำรองใช้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

“ที่ประชุม ครม.เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีดด้วย เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย ผมจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุด ประเทศไทยจึงจะเดินทางต่อไปได้ ขอยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้าทุกชนิด มีการตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพความปลอดภัย ป้องกันการป่วยรุนแรง และป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบ 100%” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯตรวจจุดฉีดวัคซีนในห้าง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์มีกำหนดการตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 12 พฤษภาคม เวลาประมาณ 13.30 น. ซึ่งเป็นวันแรกที่จะให้บริการ 1,000 คนต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. จากนั้นวันที่ 13 พฤษภาคม เวลาประมาณ 14.00 น. นายกฯตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนที่จามจุรีสแควร์ ส่วนวันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.

ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนามเมืองทองธานี (รพ.บุษราคัม) ที่อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จากนั้นเวลา 14.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและช่างภาพติดตามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

กทม.เริ่มลองฉีดวัคซีนในห้าง

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิดในกรุงเทพฯมีหลายกลุ่มก้อน หรือ คลัสเตอร์ที่สำคัญ อาทิ ชุมชนแออัดในเขตคลองเตย ตลาดห้วยขวาง แพลตตินั่ม ปากคลองตลาด สีแยมกนาคร ลำพัง บริษัทขายตรง ดีกเอ็มไพร์ เขตสาทร ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ชุมชนบอนไก่ เขตปทุมวัน ชุมชนบ้านชิง/เดอะมอลล์บางแค เขตบางแค แต่มีหลายคลัสเตอร์ที่มีแนวโน้มที่จะควบคุมการระบาดได้ ได้แก่ บริษัทขายตรงดีกเอ็มไพร์ เขตสาทร ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ชุมชนบอนไก่ เขตปทุมวัน ชุมชนบ้านชิง/เดอะมอลล์ บางแค สำหรับคลัสเตอร์อื่นๆ กำลังเร่งควบคุมสถานการณ์ โดยเฉพาะชุมชนแออัดในเขตคลองเตย

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ในสัปดาห์นี้จะทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีน 3 แห่ง ได้แก่ วันที่ 12 พฤษภาคม บริเวณชั้น 3 สกายฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร วันที่ 13 พฤษภาคม บริเวณสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน และวันที่ 14 พฤษภาคม บริเวณชั้น 4 เอ็มซีซีมอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยฉีดกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พนักงานขับแท็กซี่ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานขับเรือ และครู เป็นต้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ตายอีก31-กทม.มากที่สุด17ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า วันเดียวกันนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 1,919 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,318 ราย คัดกรองเชิงรุก 584 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย ยอดรวมสะสม 86,924 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 31 ราย สะสม 452 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 1,829 ราย สะสมแล้ว 57,037 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ 29,435 ราย แบ่งเป็นใน รพ. 20,005 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 9,430 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,207 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ใส่ท่อช่วยหายใจ 390 ราย สำหรับการระบาดระลอกเดือนเมษายน ผู้ติดเชื้อสะสม 58,061 ราย เสียชีวิตสะสม 358 ราย

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 31 ราย เพศชาย 15 ราย เพศหญิง 16 ราย อายุเฉลี่ย 34-94 ปี พบในกรุงเทพฯ 17 ราย นนทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 2 ราย และนครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ ลำปาง เชียงใหม่ พิจิตร จังหวัดละ 1 ราย

โฆษก ศบค.กล่าวว่า มีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย ได้แก่ อินเดีย 11 ราย เป็นสัญชาติไทยทุกราย เราไม่ได้ให้คนต่างชาติเข้ามา และการติดเชื้อเจอตั้งแต่วันแรก (วันที่ 0 ของการกักตัว) 5 ราย พอเข้าสถานกักกันโรค ในวันที่ 1 เจออีก 6 ราย นี่คือระบบการดูแลคนในสถานกักกันในไทย เป็นระบบที่เรายืนยันว่าปลอดภัย ส่วนที่เหลือมาจากปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกา ประเทศละ 1 ราย ส่วนกัมพูชา 3 ราย เป็นคนไทยเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง และเข้ารับการกักตัว

ลุยเข้ม13เขตกทม.-ปริมณฑล

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 855 ราย ปทุมธานี 160 ราย นนทบุรี 141 ราย จันทบุรี 89 ราย ชลบุรี 73 ราย สมุทรปราการ 70 ราย ระนอง 44 ราย

สุราษฎร์ธานี 42 ราย นครราชสีมา 38 ราย และสมุทรสาคร 35 ราย อย่างไรก็ตาม พบว่ามีพื้นที่จังหวัดสีขาวคือ ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่รายวันมากถึง 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาทแพร่ อุตรดิตถ์ นongคาย อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นongบัวลำภู อุทัยธานี สตูล พัทลุง ลำพูน ศรีสะเกษ นครพนม ตราด สกลนคร และเลย ส่วนพื้นที่สีเขียวที่พบผู้ติดเชื้อรายวัน 1-10 ราย รวม 41 จังหวัด สำหรับจังหวัดสีแดงที่พบผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 100 รายต่อวัน มี 3 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มี 13 เขตใน กทม.ที่ จะต้องไปทำงานเข้มข้น ได้แก่ คลองเตย ป้อมปราบศัตรูพ่าย จตุจักร ปทุมวัน ดินแดง วัฒนา ลาดพร้าว ราชเทวี พระนคร สวนหลวง ดุสิต ลี้มพันธวงศ์ และสาทร

พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบูรณา

การดำเนินการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่ลดลง บางแห่งคงตัว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ถือเป็นพื้นที่ที่ต่อเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น หรือพื้นที่แดงเข้ม

ชี้'เตียงไอซียู'ใกล้เต็ม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรุงเทพฯและปริมณฑล มีการระบาดระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนจังหวัดที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 30 สามารถควบคุมโรคได้แล้ว ดังนั้นปัญหาภัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ติดเชื้อวันละ 1,000 ราย

“การระบาดครั้งนี้เราพบว่า มีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดง และสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งกลุ่มสีแดงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยเตียงไอซียูใน รพ.ขนาดใหญ่ ซึ่งในกรุงเทพฯมีเกือบ 1,000 เตียง ขณะนี้ใช้เกือบเต็มแล้ว วางอยู่ 100 กว่าเตียง หากยังมีอัตราติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผู้ป่วยสีแดงเต็มเร็วภายใน 2 สัปดาห์” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ช่องว่างคือสีเหลือง อาการปานกลาง ที่ต้องการเตียง สธ.ก็เข้ามาจัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัม ที่อิมแพค เมืองทองธานี รองรับได้ 3-5 พันเตียง ซึ่งไม่ใช่ รพ.สนาม มีมาตรฐานเดียวกับสถานพยาบาล มีไอพียูฟรี และมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ กั้นพื้นที่เป็นห้อง เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้ป่วย มีห้องน้ำ ห้องแล็บ เครื่องออกซิเจน เครื่องเอกซเรย์ปอด ช่วงแรกจะรองรับได้ 1,292 เตียง สูงสุด 5,000 เตียง คาดว่าจะเปิดให้บริการวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ในระยะต่อไปจะปรับให้ รพ.บุษราคัม เป็นศูนย์แรกรับผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยใน กทม.และปริมณฑลให้มากขึ้น

หมอ3สถาบันวอนฉีดวัคซีน

ที่โรงแรมสุโกศล ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ในงาน “ผ่าวัคซีนโควิด-19” กับ 3 สถาบันแพทย์

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทย ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด ให้คนไทยเข้าใจและรู้อะไร เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจร่วมกันฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ประเทศไทยขณะนี้ มีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจประมาณ 400 รายทั่วประเทศ ถือว่าไม่น้อย และมีผู้ป่วยที่อาการรุนแรงประมาณร้อยละ 25

“ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราช เปิดเตียงไอซียูเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ปรับให้หอผู้ป่วยธรรมดาดูแลผู้ป่วยหนัก เพราะมีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เต็มไม่เต็มมือแล้ว ถ้าเราไม่ช่วยกัน ผู้ป่วยล้มไม่ล้มมือเมื่อไร อัตราการเสียชีวิตจะกระโดดมากขึ้น อย่างที่ย้ำเสมอว่าหากต้นน้ำยังขุ่น ปลายน้ำก็ขุ่น ดังนั้น ต้องดูตั้งแต่ต้นน้ำไม่ให้ขุ่น เพื่อไม่ให้ปลายน้ำขุ่น” ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว

เชื้อแรง 15 เท่า - คาดทอยตายอีก

“การระบาดที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยร้อยละ 80 มีอาการมากร้อยละ 20 และในจำนวนนี้มีร้อยละ 5 ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ล่าสุดตัวเลขเปลี่ยนแปลง โดยคนที่ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย ร้อยละ 70 อาการหนักเพิ่มเป็นร้อยละ 25-30 โดยร้อยละ 5 คือหนักมาก ถ้าเรามีผู้ป่วย 1,000 ราย ก็จะมีอาการหนัก 300 ราย และถ้ามีหลัก 10,000 ราย จะมีคนอาการหนักกว่า 3,000 ราย”

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว

ศ.นพ.ปิยะมิตรกล่าว ว่า สังคมขณะนี้เจอเพดานไวรัสเยอะมาก เราอยากให้ประชาชนพึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามงานทั่วโลก และมีประสบการณ์เรื่องวัคซีนมานาน อยากเป็นที่พึ่งให้สังคมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นการช่วยเหลือสังคมเพื่อยับยั้งการติดเชื้อโควิด

“ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจทั่วประเทศประมาณ 400 ราย ตามสถิติแล้วจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1 ใน 4 ฉะนั้น จำนวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจในขณะนี้ ก็จะมีผู้เสียชีวิตต่อไปอีกประมาณ 80-100 ราย ทอยเสียชีวิตซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องฟังตระหนักว่าการระบาดครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนๆ มากถึง 10-15 เท่า” ศ.นพ.ปิยะมิตรกล่าว

วอนฉีดวัคซีนผู้เข้าถึงไม่เห็นตัว

ด้าน ศ.นพ.สุทธิพงศ์กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้เหมือนมีสงครามที่เราต่อสู้กับข้าศึกที่มองไม่เห็น การฉีดวัคซีนเป็นการติดอาวุธป้องกันตัวเอง ป้องกันคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและประเทศชาติ เราจึงอยากสนับสนุนให้ทุกคนฉีดวัคซีน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับข้าศึกที่มองไม่เห็น หากเราช่วยกันป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำ คือการฉีดวัคซีน จะทำให้ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปลายน้ำก็จะน้อยลง

ขณะที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวถึงเชื้อโควิดกลายพันธุ์ว่า การติดเชื้อไวรัสจาก 1 คนไปอีก 1 คน จะมีโอกาสกลายพันธุ์อยู่แล้ว ยิ่งติดเชื้อมากโอกาสก็จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ประเทศที่มีการติดเชื้อมาก ตัวเลขเป็นหลักหมื่นราย ต่อวันมักจะเจอสายพันธุ์แบบนั้น แต่การจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ประเทศไทย ถ้าหากจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ยาวๆ นี้ก็จะยังไม่เกิดขึ้น เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้น เราไม่อยากจะกลัวสายพันธุ์ไทยแลนด์แควเลีย (variant) หรือสายพันธุ์ไทย การกลายพันธุ์ไม่ได้ทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลง เพราะการกลายพันธุ์แต่ละครั้งเพื่อให้ไวรัสมีชีวิตอยู่ต่อไป ไม่มีการกลายพันธุ์ไหนที่ทำให้มันแยลง แต่ยังมีมีการติดเชื้อมากเท่าไร โอกาสกลายพันธุ์จะมากขึ้น และโอกาสเสียชีวิตก็มากขึ้น

สร.วอนสูงวัย-ป่วย 7 โรคฉีดวัคซีน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. พร้อม นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. แถลงความคืบหน้าการลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่าน “หมอพร้อม”

นายสาธิตกล่าวว่า การลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 4.3 ล้านคน รวม 16 ล้านคน แต่การลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนมีเพียง 1.7 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 10 ขอให้คนไทยทุกคนช่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

ด้าน นพ.โสภณกล่าวว่า ขณะนี้มีการใช้เตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 956 เตียง ใช้แล้ว ร้อยละ 85 มีเตียงว่างในภาครัฐ 44 เตียง และเอกชน 95 เตียง นี่เป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคจนต้องเข้าไอซียู ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นปัจจัยเสี่ยงมีโรคประจำตัว ร้อยละ 86 และอายุมีอยู่จนอยู่ที่ 65 ปี นี้ก็เป็นเหตุผลที่ควรให้วัคซีนกลุ่มนี้ก่อน ขออย่าว่าไม่ว่าจะวัคซีนแอสตรา หรือซิโนแวค ลดความรุนแรงของโรค ลดการแพร่โรคได้ด้วย

สร.จัดฉีดวัคซีนรูปแบบผสม

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการ

ให้วัคซีนโควิด-19 พร้อม นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะอนุกรรมการให้วัคซีน

นพ.โสภณกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เราจะมีวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส ส่วนการให้บริการฉีดจะต้องเป็นรูปแบบการฉีดในจำนวนมาก (Mass vaccination) เราจึงจัดระบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนมากที่สุด คือ 1.ในสถานพยาบาล 2.นอกสถานพยาบาล เช่น ศูนย์การค้า ยิมเนเซียม 3.รถบริการเคลื่อนที่ ซึ่งต้องมีความปลอดภัย สังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที ตามข้อกำหนด และ 4.รูปแบบองค์กร เช่น ตำรวจ ทหาร ที่มีหน่วยแพทย์ให้บริการ ไปจนถึงโรงงานต่างๆ ที่มีโรงพยาบาลประกันสังคมอยู่ สำหรับเดือน พฤษภาคมจะมีวัคซีนสำหรับฉีดให้ประชาชนจากวัคซีนซิโนแวค และมีข่าวจากผู้ผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกาในประเทศไทยว่าจะทยอยส่งวัคซีนให้ได้ในปลายเดือนพฤษภาคม ประมาณ 1 ล้านโดส

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ กทม.มีประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน ตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ 70% หรือประมาณ 5 ล้านคน ที่ผ่านมาระบาดวัคซีนไปแล้ว 5% เหลืออีก 65% ที่จะต้องเร่งดำเนินการฉีด



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

'ชลรัศมี' ผู้ประกาศข่าวติดโควิด

ขณะที่ พ.ท.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข หรือ ทัพย์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โปสตัดข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ตัวเองติดเชื้อโควิด โดยระบุว่า "ตอนนี้ทัพย์เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากได้รับเชื้อจากคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้ป่วยฟอกไตที่โรงพยาบาล ทางคุณแม่แอบแจ้งว่าท่านน่าจะได้รับการเชื่อมจากในห้องฟอกไต ทัพย์จึงขอเรียนชี้แจงใหม่ไลน์ ของทัพย์ที่ได้พบกับคุณแม่ในช่วงที่ผ่านมาคือวันที่ 1, 2 และ 6 พ.ค. 2564 โดยวันที่ 1 พ.ค.อยู่คอนโด ครั้งเช้า กลับบ้านที่นนทบุรี หากคุณแม่ คุณพ่อ อยู่แต่กับคนในครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย น้องสาว น้องสะใภ้ หลาน แม่บ้าน 2 คน ตอนเย็นกับคอนโด อยู่กัน 2 คนกับน้องสาว

"วันที่ 2 พ.ค. อยู่คอนโดครึ่งเช้า กลับบ้านที่นนทบุรี หากคุณแม่ คุณพ่อ อยู่แต่กับคนในครอบครัว ตอนเย็นกับคอนโด อยู่กับน้องสาว 2 คน วันที่ 6 พ.ค. อ่านข่าวเช้าที่ออฟฟิศส่วนตัวช่วง 9.00 น. คุณแม่มาขึ้นรถคันเดียวกัน (สวมหน้ากากตลอดเวลา) เพื่อไปพบแพทย์ที่ รพ.แห่งใหม่ จากนั้นพาคุณแม่ไป swab ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า กลับเข้าออฟฟิศทำงาน จนช่วงเวลาประมาณ 15.30 น.ไปพบแพทย์ที่ vitalife รพ.บำรุงราษฎร์ กลับคอนโด ช่วงค่ำทราบผลคุณแม่ติดเชื้อโควิด เริ่มกักตัวทันที" พ.ท.หญิง ชลรัศมีระบุ

"วันที่ 7 พ.ค.งดการไปอ่านข่าว ออกไป swab ช่วงเวลา 14.00 น. ขับรถยนต์ส่วนตัวไป กลับมาอยู่คอนโดในห้องตลอด ช่วงเวลา 21.00 รับทราบผลเป็น negative วันที่ 8 พ.ค.กักตัวอยู่คอนโดทั้งวัน เริ่มมีอาการเจ็บคอแต่ไม่มาก วันที่ 9 พ.ค.อาการเจ็บคอไม่ดีขึ้น มีตัวร้อนๆ จึงไป swab ซ้ำในช่วงเช้า ขับรถยนต์ส่วนตัวไปคนเดียว และกลับมากักตัวที่ห้อง ทราบผลตอนเย็นว่าผลเป็น positive รอเข้ารับการรักษา วันที่ 10 พ.ค.เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีการ swab ซ้ำ ปรากฏผลเป็น negative จึงต้อง repeat ซ้ำเพื่อรอผลวันรุ่งขึ้น วันที่ 11 พ.ค.ได้รับการยืนยันอีกครั้งว่าผลตรวจที่ repeat เป็น positive ตอนนี้อยู่หมอบแจ้งว่าทัพย์มีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว" พ.ท.หญิง ชลรัศมีระบุ

ชงสถานีกลางบางซื่อฉีดวัคซีน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวหลังการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด-19 ว่า เบื้องต้นจะปูพรมฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ที่มีกระแสดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน หากเราพร้อมก็สามารถฉีดได้เลย ล่าสุด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอว่า หาก สธ.จะเปิดให้มีการวอลเลย์บอล เพื่อฉีดวัคซีน ก็พร้อมสนับสนุนพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีระบบระบายอากาศที่ดี มีที่จอดรถ และการคมนาคมสะดวก ซึ่ง สธ.รับพิจารณา

อก.ได้หัวคิว10%วัคซีนทางเลือก

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่า องค์การเภสัชกรรม (อก.) หักค่าหัวคิววัคซีนทางเลือกร้อยละ 10 นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากกลไกซื้อขายวัคซีนต้องมีค่าดำเนินการ ตรวจสอบแล็บตรวจคุณภาพวัคซีน ค่าจัดส่ง รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องปกติ ไม่มีการคิดค่าหัวคิว

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวถึงกรณีกล่าวหาว่า อก.คิดค่าบริการจัดการวัคซีนทางเลือก

เพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 ว่า ไม่เป็นความจริง อก.เป็นเพียงหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการซื้อวัคซีนทางเลือก ซึ่งในหลักปฏิบัติ รพ.เอกชน จะสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน เมื่อสั่งซื้อได้แล้ว รพ.เอกชนนั้นๆ จะต้องนำจำนวนวัคซีนที่ได้ไปบวกเพิ่มค่าจัดส่ง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) อีกร้อยละ 3-5 และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7

"จากนั้นนำงบประมาณตามจำนวนนี้ มาให้ อก. เป็นผู้ทำการซื้อวัคซีนต่อไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้ เป็นสิ่งที่ รพ.เอกชน จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว เหมือนก่อนหน้านี้ ที่ อก.ซื้อวัคซีนให้กับกรมควบคุมโรค ก็มีค่าจัดส่ง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าแคว้นในอัตราที่เช่นกัน ยืนยันว่าไม่มีการบวกเพิ่มค่าบริการจัดการอีกร้อยละ 10 แต่อย่างใด" นพ.วิฑูรย์กล่าว

รักษาหญิงติดเชื้ออินเดียสกัดแพร่

วันเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียรายแรก ว่า เป็นหญิงชาวไทยอายุ 42 ปี เดินทางมาจากประเทศปากีสถานไปต่อเครื่องที่ดูไบ และมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผลการตรวจสายพันธุ์พบว่าเป็นสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617.1) จึงส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

"การตรวจพบสายพันธุ์อินเดียครั้งนี้พบในสถานที่กักกันตัวที่รัฐกำหนด ทำให้ตรวจพบได้เร็วและเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันที่หวังเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างและระบอบในประเทศไทย" ปลัด สธ.กล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

นันทียังหนักติดเชื้อ261ราย

จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยโควิดยืนยัน 261 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในตลาดสดและภายในครอบครัว เป็นหญิง 133 ราย ชาย 128 ราย ต่างชาติ 136 ราย มีความสัมพันธ์กับตลาดเทศบาลนครนนทบุรี 180 ราย

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 คน ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัว นอกจากนี้ พบเป็นเด็ก 4 คน โดยเป็นทารกเพศชาย อายุ 7 เดือน, เด็กหญิง อายุ 5 ปี, เด็กหญิงอายุ 7 ปี และเด็กหญิง อายุ 14 ปี

ที่ จ.ปทุมธานี มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 160 ราย เสียชีวิต 1 ราย

'สารคาม'อายุ15ปีติดเชื้อเสียชีวิต

ที่ จ.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 15 ปี อยู่ที่ อ.กุตุรง เข้ารับการรักษามาเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา มีโรคประจำตัวพิการทางสมองแต่กำเนิด ก่อนป่วยเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดลม นอนติดเตียง มีประวัติสัมผัสญาติ ซึ่งเดินทางกลับมาจาก กทม.และชลบุรี รวมทั้งพบผู้ป่วยยืนยันร่วมบ้าน

ที่ จ.เพชรบูรณ์ มีหญิงอายุ 71 ปี เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด แพทย์ตรวจพบเชื้อหลังจาก รพ.เพชรบูรณ์ไปพักฟื้นที่บ้านพัก หมู่ 13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นหลาน และแม่บ้านที่ดูแลหญิงสูงอายุดังกล่าว

'ลำปาง'เคาะประตูชวนฉีดวัคซีน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าลำปาง กล่าวถึงกรณีที่ชาวลำปางกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนมากถึง 223,976 คน เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทยรองจาก กทม.ว่า ตั้งเป้าให้ชาวลำปางฉีดวัคซีน 5 แสนคน จากประชากรในจังหวัดรวม 7.4 แสนคน

“ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชันได้ จึงให้ อสม.และหมออนามัยครอบครัว ทั้ง 13 อำเภอ พร้อมใจกันเดินเท้าเคาะประตูบ้าน 1 คนต่อ 25 หลัง ให้ไปอธิบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ และยืนยันการฉีดวัคซีน หากปฏิเสธการฉีดวัคซีนต้องลงนามยืนยันในเอกสาร” นายณรงค์ศักดิ์กล่าว และว่า ประกอบกับการพบผู้ติดเชื้อใน จ.ลำปาง ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เกิดความกังวลจึงสนใจลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันพร้อมและลงทะเบียนกับ อสม.และหมออนามัยครอบครัว เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนกว่า 2.2 แสนคน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ ประมาณ 190,000 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์ สสจ.ลำปาง กล่าวว่า อยากเชิญชวนให้ชาวลำปางฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ถ้าเราฉีดได้ครบ 5 แสนคน เราจะเปิดหน้าากและนั่งทานอาหารร่วมฉลองกัน โดยโรงพยาบาลลำปาง เปิดบริการจองรับวัคซีนโควิด ผ่านคอลเซ็นเตอร์ เบอร์ 0-5401-9889 และ 0-5422-2225 ทุกวันเวลา 08.00 -24.00 น.

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



วอนฉีดวัคซีน - ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แห่งการระบาด ของโควิด-19 ครั้งนี้รุนแรงมากถึง 15 เท่า เชิญชวนให้คนไทยทุกคนฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑